



วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี

ข้าว เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวิถีแห่งชีวิต และเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ เนื่องจากการทำนาได้แทรกซึมอยู่ในวิถีวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มากมาย เมล็ดข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิตแล้ว ยังมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ตลอดระยะเวลา 18 ปี แห่งการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตข้าว การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการข้าวของประเทศอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย มีบทบาทสำคัญในการดูแลชาวนาจำนวนกว่า 4 ล้านครัวเรือน กว่า 16 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจำนวนมาก

เกือบ 1 ใน 3 ของประชากร ทั้งประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชาวนาให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งดำเนินการ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี และเพิ่มเสถียรภาพให้กับประเทศ

โดยปัจจุบันมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 2 ท่าน มีแนวนโยบายที่ส่งเสริมอาชีพการทำนา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวนาเป็นหลัก และได้มอบแนวทางมายัง นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้ขับเคลื่อน ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกข้าวไทยที่ลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16806

Col.Inch: 104.87 Ad Value: 162,548.50

หน้า: 3(ล่าง)

PRValue (x3): 487,645.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี

ตลอดจนสถานการณ์ภัยธรรมชาติและแมลงศัตรูข้าว แต่ถึงอย่างนั้นเอง รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาที่พี่น้องชาวนาเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผ่านโครงการด้านข้าว อาทิ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังพัฒนาและสนับสนุนให้

“ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีไว้ใช้อย่างพอเพียงในชุมชน บูรณาการทำงาน ด้านข้าวครอบคลุมในทุกด้าน อีกทั้งยังได้จัดให้มี โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหา ปัจจัยการผลิต

และเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกข้าว เน้นการทำนา



แบบยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวนาหันมาทำนาแบบ เปียกสลับแห้ง ที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำ ที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิต และที่สำคัญยัง ถือเป็น การรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปจำหน่ายต่อยอดเป็นรายได้ อีกทางหนึ่ง





ไทยรัฐทีวี โลฟัสโตลส์ กีฬา บันเทิง ดวง หวย นิยาย ซ็อบปิ้ง MONEY MIRROR



📅 15 มี.ค. 2567 15:17 น.

เกษตร วัฒนาคำเกษตรไทยรัฐออนไลน์

ธรรมนัส นำทีมเกษตร เตรียมรับ ครม.สัญจรปูทางการพัฒนา 4 จังหวัด เหนือตอนบน 2

รมว.ธรรมนัส นำทีมเกษตรรับ ครม.สัญจร ภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 18-19 มี.ค.พร้อมปูทิศทางการพัฒนา ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงด้วย เทคโนโลยีเอไอ เกษตรอัจฉริยะ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกกระดับมาตรฐาน สินค้าเกษตรสู่ GAP

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงการเตรียมลงพื้นที่ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่) และประชุมคณะ รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมาย กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่) ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสุขภาพ และมิติด้าน สภาพแวดล้อมที่ดี มีเป้าหมายให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ภายในปี 2570 โดยในส่วนของประเด็นการพัฒนาด้าน การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะผลักดันและขับเคลื่อน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่



ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง มุ่งลดต้นทุนการผลิต ใช้ระบบ AI ช่วยการผลิต และส่งเสริมเกษตรกรแบบอัจฉริยะ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer และ Smart Product, จัดระบบตลาดและโลจิสติกส์เกษตรกรชุมชน ส่งเสริมการส่งออก การทำตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Market) และส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการทำตลาดการเกษตรแบบดิจิทัล



ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (new normal to sustainable) โดยส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานควบคุมคุณภาพ GAP ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การทำตราสินค้า (Branding) และตรารับรองคุณภาพสินค้า (Quality Mark) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแปรรูป เช่น สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน

ขณะที่กำหนดการประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้ปักหมุด ณ จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด 3.959 ล้านไร่ หากพิจารณามิติด้านการเกษตร พบว่า มีการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตร 1.503 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.96 ของพื้นที่ทั้งหมด ครัวเรือนเกษตร 77,868 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลำไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอมแดง และมันสำปะหลัง มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กว่า 35,000 ล้านบาท



นอกจากนี้ จังหวัดพะเยายังมีสินค้าโดดเด่น ที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวกำลังนา ข้าวหอมมะลิพะเยา และ ลิ้นจี่พันธุ์สองฮวย และมีสินค้า OTOP ของจังหวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 2,098 ผลิตภัณฑ์ มียอดจำหน่ายสินค้ามากถึง 2,394 ล้านบาท/ปี โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายการผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง คัดเลือกประเภทสินค้าเกษตร จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ 1) โคนือ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2) ข้าวหอมมะลิ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 3) มันฝรั่ง ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 4) ปลาบิล ต.แม่ปืม ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา 5) ลิ้นจี่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา และ 6) ลำไย ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา



ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญ ลักษณะภูมิประเทศ
เต็มไปด้วยบรรยากาศและทัศนียภาพที่น่าค้นหา เป็นเมืองเก่าที่น่าย้อนรอยอดีตใน
บรรยากาศเมืองล้านนาร่วมสมัย โดยเฉพาะชื่อเสียงของกว๊านพะเยา ที่ถือเป็นหัวใจ
ของจังหวัด จนมากลายมาเป็นต้นกำเนิด พิธีการเวียนเทียนหนึ่งเดียวของโลก
ตลอดจนมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวยงาม มีเสน่ห์ตามภูมิประเทศ
ของเมืองเหนือ ทั้งภูเขา สายหมอก และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์



สำหรับการลงพื้นที่ของ ครม.สัญจร ที่จังหวัดพะเยาครั้งนี้ ได้เตรียมหารือและขับเคลื่อนในส่วนของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาด่านชายแดน จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา การก่อสร้างรถไฟรางคู่ แนวทางการผลิตสุราชุมชน โครงการชลประทานพะเยา โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง รวมทั้งการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น.

'ไซยา'ลุยลดฝุ่น ขึ้นบินฝนหลวง พื้นที่'เชียงใหม่'

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ยังสร้างความระทมทุกข์ให้กับชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องปอด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ที่ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือยังอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ถึงระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) จึงสั่งการให้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5

ในพื้นที่ภาคเหนือดำเนินการตามแผนเร็วกว่ากำหนด ปรับแผนการปฏิบัติการกิจ ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ ชนิด CN จำนวน 2 ลำ เครื่องบินขนาดกลางชนิด CASA จำนวน 3 ลำ เครื่องบินชนิด Super King Air จำนวน 1 ลำ ในการกำจัดแปรสภาพอากาศ บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก บรรเทาปัญหาไฟฟ้า และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นายไชยา กล่าวต่อว่า ในฐานะ รมช.ที่กำกับดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้วางแผนติดตามสภาพอากาศ ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เห็นได้ว่าปัจจุบันค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดเชียงใหม่ที่พุ่งขึ้นอันดับ 1 ของโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้มาท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคต จึงขึ้นเครื่องบินร่วมสังเกตการณ์การบินปฏิบัติการจัดแปรสภาพอากาศโดยเครื่องบินชนิด CN บรรทุกน้ำ 1,500 ลิตร สปรaying ที่ระดับความสูง 9,500 ฟุต บินวนแบบก้นหอย รัศมีการบิน 5-7 NM หรือประมาณ 12.6 กิโลเมตร ที่บริเวณ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.พร้าว เพื่อช่วยบรรเทาค่าฝุ่น

ละอองในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นการใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า "เทคนิคลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ ผกผันด้วยการโปรยน้ำและโปรยน้ำแข็งแห้ง" เพื่อเจาะช่องบรรยากาศให้สามารถระบายฝุ่นละอองขึ้นต่อไป นอกจากนั้นยังได้สั่งการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำสำหรับการเริ่มเพาะปลูก พร้อมให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการกิจดับไฟป่า บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงรวมจำนวน 5 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ แพร่ จันทบุรี กาญจนบุรี และสงขลา ระหว่างวันที่ 8 มี.ค.-16 มี.ค. ใช้เทคนิคจัดแปรสภาพอากาศจำนวน 5 วัน 148 เที่ยวบิน ช่วยเหลือ 15 จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลงจากข้อมูลตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศโดยเครื่องบิน Super King Air การใช้เทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผัน ช่วยระบายฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอนได้ประมาณ 40-50% เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติการ



ใช้ฝนแก้ฝุ่น นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ ตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่องบินที่จะใช้ในการทำฝนหลวงเพื่อโปรยน้ำใส่ฝุ่นควันและช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม)



ข่าวสด+ข่าวย่อประจำวัน

หน้าหลัก / Online Section / ข่าวสด+ข่าวย่อประจำวัน

18 ปีกรมการข้าว มุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับ เพิ่มศักยภาพข้าวไทย

เผยแพร่: 15 มี.ค. 2567 20:07 ปรับปรุง: 15 มี.ค. 2567 20:07
โดย: ผู้จัดการออนไลน์



📄 29



เมื่อวันที่ 15 มี.ค.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว และศูนย์ดีเด่น กรมการข้าว ประจำปี 2566 และมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรมการข้าว ประจำปี 2567 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมการข้าวครบรอบ 18 ปี พร้อมด้วย นายชัชชนา บุคดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

นายอนุชา กล่าวว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ การส่งออกข้าวไทยลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ภัยธรรมชาติและแมลงศัตรูข้าว แต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการด้านข้าวต่างๆ มากมาย เพื่อมุ่งหวังให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้แก่ชาวนาในฤดูกาลผลิตที่กำลังจะมาถึง ทั้งนาปรัง และนาปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ชาติดั้งเดิมของประเทศไทยเป็นชาติพันธุ์เกษตร เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางด้านเกษตร ดังนั้น จึงได้ขับเคลื่อนแนวคิด “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” คือ เงินจากดิน (สวนไร่นา) เงินจากน้ำ (ภาคประมง) และเงินจากหญ้า (ภาคปศุสัตว์) ซึ่งถือมีความสำคัญ เพราะเกษตรกรรมเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ ที่จะสามารถผลิตเม็ดเงิน เพื่อดันตัวเลข GDP ให้เติบโตขึ้นได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะไปสู่การก้าวพ้นกับดักความยากจนและกับดักหนี้สินของพี่น้องชาวนา ที่กรมการข้าวจะตั้งเป้าหมายการทำงานในการร่วมกันแก้ไขปัญหเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปได้

นายถิรฤทธิศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้ดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาผ่านโครงการด้านข้าวต่างๆมากมาย อาทิ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังมีนโยบายให้กรมการข้าวพัฒนาและสนับสนุนให้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นศูนย์รวมในการบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่ โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวการลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาได้มีโอกาสเลือกซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกข้าว เน้นการทำนาแบบประหยัด ผ่านการใช้ระบบชีวมวล – ชีวภาพ – จุลินทรีย์แทนสารเคมี ส่งเสริมการทำนาแบบยั่งยืน ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มพี่น้องชาวนา ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวนาหันมาทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ และที่สำคัญยังถือเป็นการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยกรมการข้าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของตลาดคาร์บอนเครดิตที่พี่น้องชาวนาจะได้รับ ที่จะนำคาร์บอนเครดิตไปจำหน่ายเพื่อต่อยอดเป็นรายได้อีกทางเลือกหนึ่ง จึงได้มีการเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับชาวนา











สินค้าเกษตรขยับราคา รับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: [สินค้าเกษตร](#)



น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร

ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของรัฐบาลและภายใต้การขับเคลื่อนของ ร.อ.ธรรมนอส พรหมเผ่ารมว.เกษตรฯ โดยเฉพาะการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (สินค้าเถื่อน) อย่างเข้มงวด การเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง รวมถึงการมุ่งยกระดับสินค้าเกษตรซึ่งผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว สับปะรด น้ำมันดิบ และสุกร มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสุกร ราคาขยับขึ้นกิโลกรัมละ 4 บาท หลังจากปราบปรามหมูเถื่อนอย่างจริงจัง

ตลอดจนการตรวจค้นห้องเย็นทั่วประเทศมากกว่า 2,000 แห่งขณะที่ยางพารา ราคายางแผ่นดิบ ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 54.89 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากเดือนกันยายน 2566 ที่ราคาเฉลี่ย 45.51 บาท/กิโลกรัม โดยราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายจากภาครัฐในการปราบปรามและตรวจสอบการลักลอบการนำเข้ายางพาราและสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้ทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นผลจากมาตรการการสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ รวมทั้งจากความต้องการของตลาด ภาวะพื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ เป็นต้น ส่วนน้ำมันดิบ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 20.21 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกันยายน 2566 ที่ราคา 19.65 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มีประกาศ ปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำมันดิบ ศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ธนดลโล่ล่ารีสอร์ท-โรงแรม

ผิดบุกรุกสปก. เจอพื้นที่ไม่เลี้ยง

“ธนดล” เดินหน้าทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ลุยตรวจสอบ รีสอร์ท-โรงแรม เข้าข่ายบุกรุกหรือไม่ ชี้ ใช้มาตรการ **◆อ่านต่อหน้า 14**

ธนดล □ **ต่อจากหน้า 1**
เขาไปหาหนัก หากผิดจริงต้องรื้อถอน ขณะที่ เลขา ส.ป.ก. เร่งตรวจสอบนายทุนถือครองสิทธิ พร้อมช่วยเหลือปกป้องเกษตรกรให้มีสิทธิในที่ดินทำกิน
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายธนดล สุวัฒน์ฤทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการที่ได้รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบการทุจริตที่ดิน ส.ป.ก. ใน จ.นครราชสีมา โดยในวันที่ 18 มี.ค. ตนและคณะทำงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ท โรงแรม และผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ผิดวัตถุประสงค์ ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยจะตรวจสอบรีสอร์ทและโรงแรมที่เชื่อว่าจะมีการบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ทั้งนี้ในเบื้องต้นพบความผิดปกติอยู่หลายแปลง แต่ต้องให้ความเป็นธรรมตรวจสอบให้ละเอียด หาก

พบว่ากระทำผิดจริงจะใช้มาตรการจากเขาไปหาหนัก โดยให้เพิกถอนสิ่งปลูกสร้าง แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่ยอมเพิกถอนก็จะแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ม.3 (15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จะเป็นหมุดหมายแรกที่ดำเนินการตรวจสอบการกระทำผิดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ มีรายงานว่าคณะทำงานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ โรงแรม รีสอร์ท ของนายทุน ที่มีชื่อในเอกสาร ส.ป.ก.4-01 เบื้องต้นมีจำนวน 6 คน กว่า 29 แปลง ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่เชื่อมโยงจุดหลักหมุด ส.ป.ก.เขาใหญ่ บ้านห้วยปลากั้ง หมู่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และบริเวณภูเขาวังหิน นอกเขตอุทยานฯอีกแห่ง หลังพบว่าเป็นกลุ่มนายทุนที่นำพื้นที่ ส.ป.ก.ไปทำผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

เช่นนำพื้นที่ไปสร้างโรงแรม รีสอร์ท และโดยไม่ใช่เป็นเกษตรกร ก็จะถูกยึดพื้นที่คืนมาเป็นของรัฐ และนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรตัวจริงต่อไป

ขณะที่นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ส.ป.ก. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เดือดร้อน โดยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบนายทุนที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินทับที่ดินทำกินชาวบ้านและป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งไม่ได้อยู่อาศัยจริงและไม่ได้เป็นเกษตรกร ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหลายครอบครัว ในกรณี ส.ป.ก. มีความตั้งใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรอย่างเต็มที่.

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 15 - พุธที่ 21 มีนาคม 2567

ปีที่: 22

ฉบับที่: 3388

หน้า: 35(เต็มหน้า)

Col.Inch: 95.81

Ad Value: 95,810

PRValue (x3): 287,430

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'โคราช'เจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ชูวิสัยทัศน์อนาคตแห่งโลกสีเขียว



‘โคราช’เจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ชูวิสัยทัศน์อนาคตแห่งโลกสีเขียว



สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers-AIPH) ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ “โคราช เอ็กซ์โป 2029” การได้รับสิทธิ์จัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future)

“โคราช เอ็กซ์โป 2029” หรือ งานมหกรรมพืชสวนโลก นครราชสีมา พ.ศ. 2572 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573 ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 2.6-4 ล้านคน การจัดงานครั้งนี้จะนำเสนอมุมคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature and Greenery: Envisioning the Green Future) สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2549 โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนั้นอีกด้วย

การประกาศผลการคัดเลือกให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ.2572 มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปี 2567 ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ที่กรุงโตเกียว รัฐกาตาร์ ในวันที่ 6 มีนาคม โดยผู้แทนจากทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในรอบสุดท้ายประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยไทยจะต้องเตรียมเสนอตัวต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) ในลำดับต่อไปเพื่อรับการรับรองผู้การเป็นงานเอ็กซ์โประดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบ

นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รัฐกาตาร์ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันความสำเร็จของงานมหกรรมพืชสวนโลกที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2572 ณ จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยศักยภาพอันโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความชำนาญในด้านเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพืชสวนของประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 จะเป็นเวทีระดับนานาชาติ นำเสนอแนวทางการทำพืชสวนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะเมืองเจ้าภาพ จังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณรัฐบาลนายกรัฐมนตรี กรมวิชาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นอย่างยิ่งรวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจ ชาวโคราชพร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก เพื่อสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผสานกับวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน การจัดงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมเมืองโคราช โดยยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว

นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นหวังด้านการสร้างมรดกที่ยั่งยืนและประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยกล่าวว่า โคราช เอ็กซ์โป 2029 ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวนผ่านการปลูกพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป โดยในขั้นตอนต่อไป ประเทศไทยจะต้องนำเสนอข้อมูลแก่องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) เพื่อขอการรับรองให้ Korat Expo 2029 เป็นงานนิทรรศการระดับโลก

นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา งาน Korat Expo 2029 (พืชสวนโลก 2572) ตามที่ทางจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ผลักดัน และร่วมนำเสนอโครงการให้กับ AIPH มานานกว่า 5 ปี การจัด Korat Expo 2029 จะสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเริ่มต้นเงินลงทุนจากรัฐบาลกลาง 4,800 ล้านบาท และยังมีการลงทุนจาก นานาประเทศในการจัดทำบูธต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศจากทั่วโลก ซึ่งการจัดบูธแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีการขนส่งจากต่างประเทศที่จะเข้ามา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านระบบขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือและการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ เชื่อมโยงเศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง โดยรอบ อาทิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ และปราจีนบุรี การเชื่อมโยงในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงในระดับประเทศด้วย โดยจะมีการผลักดันเรื่องต่างๆ ผ่านหอการค้าไทย โดยท่านประธานสนั่น อังอุบลกุล จะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและเป็นกำลังสำคัญ

"Korat Expo 2029" เป็นงานพืชสวนระดับโลก ซึ่งจะมีหลายประเทศเข้ามา ทั้งร่วมแสดงที่พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรม วัฒนธรรม และเยี่ยมชมงานจำนวนมาก เป็นโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน การลงทุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาทางการศึกษาวิจัย การขนส่ง และยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดการพัฒนาคณะความรู้ให้กับบุคลากรท้องถิ่นของภาคอีสาน ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ■

เปิดแผนปี 67 'กรมอุตุนิยมวิทยา'

ดันดิจิทัลเป็นหัวใจการพยากรณ์ ยกระดับความแม่นยำ เน้นคำทำนาย



กรรวิ ลิทธิชัยภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

'กรมอุตุนิยมวิทยา' ประกาศยุทธศาสตร์ปี 67 ออกกฎหมายเป็นของตัวเอง ผุดแอปพลิเคชันใหม่ ใช้ AI ช่วยยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำเหนือคำทำนาย

ร่วม 5 เดือนที่คองแรวร์สุนทร (กรม.) มีมติอนุมัติตาม ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ 'น.ส.กรรวิ ลิทธิชัยภาค' เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ต่อจากบทบาทก่อนหน้านี้ในฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดีอี ได้ 1 ปีเศษ

'กรรวิ' ได้เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และแผนการทำงานสำหรับปี 2567 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยยกระดับการบริการและการวิจัยอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ดังนั้นเครื่องมือและระบบการทำงานในปัจจุบัน จึงถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์ แต่ต้องเข้าใจว่า ตามหลักวิทยาศาสตร์ สภาพอากาศหมุนเวียน

อยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ระบบอากาศไม่เสถียรและปรับเปลี่ยนได้เสมอ แตกต่างกับประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่มีระบบบรรยากาศที่นิ่งกว่า การเคลื่อนไหวตัวของระบบอากาศในประเทศไทยจึงมีความไม่แน่นอนสูง

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว (Extreme Weather Event) เป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศตามฤดูกาลหรือล่วงหน้า 1 ปี แต่พยากรณ์เป็นแนวโน้มภาพกว้างได้ เช่น ฤดูร้อนของไทยปีนี้จะร้อนกว่าค่าเฉลี่ยปกติเมื่อ 30 ปีก่อนหรือมากกว่าปีที่แล้ว โดยบางพื้นที่อาจทำลายสถิติความร้อนของจังหวัดที่เคยบันทึกไว้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า จะทำลายสถิติความร้อนของปีที่แล้วได้หรือไม่ และอยู่ที่เท่าไร

ดังนั้น การพยากรณ์อากาศประจำวันจึงทำได้แม่นยำ

กว่า โดยเฉพาะการพยากรณ์ในระยะสั้นมากไม่เกิน 3 ชั่วโมง เช่น การเจอกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเรดาร์ดาวเทียมเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพยากรณ์อากาศระยะสั้นได้ดีกว่า

'หากฟังเสียงประชาชนอย่างเดียวก็น่าทำงานยากอยู่ และกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้ทำงานตามลำพัง แต่ต้องยึดหลักวิชาการและมาตรฐาน ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ด้วย และนอกจากการพยากรณ์อากาศแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่น กองอุตุนิยมวิทยาการบิน และกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอีก แต่ก็ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการวางแผน จึงมีการพยากรณ์อากาศหลายรูปแบบ เช่น รายฤดูกาล รายเดือน ราย 3 เดือน รายสัปดาห์ ราย 1-3 วัน และราย 24 ชั่วโมง เพื่อให้ข้อมูลมีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุด'

● **ขอบ 10 ล้านบาท ผุดแอปพลิเคชันใหม่**

ตามที่กระทรวงดีอี ประกาศ 7 Flagships หลัก ในการดำเนินงานปี 2567 หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะพัฒนารูปแบบการใช้งานสำหรับการพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบันอัจฉริยะ ข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนเชิงพื้นที่ระดับอำเภอส่งหน้า 3 ชั่วโมง บริเวณ 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศและแผนที่เสี่ยงภัยสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากโดยการนำ AI มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในระยะสั้นมากไม่เกิน 3 ชั่วโมง แม่นยำมากกว่า 90% และเพื่อต่อยอดการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ และประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

กรมอุตุนิยมวิทยา จึงอยู่ในขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณปี 68 กว่า 10 ล้านบาท เพื่อจัดทำแอปพลิเคชันรายงานสภาพอากาศของไทยตัวใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงจากจุดอ่อนของแอปพลิเคชันเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นยำสูงซึ่งเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน จะได้รับข้อมูลทันที เช่น ฝนจะตกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่ เพื่อช่วยให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหยิบร่มก่อนออกจากบ้าน และยังสามารถแจ้งให้ทราบถึงสภาพอากาศอย่าง

ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือแดดจัด ตามพื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบ คาดว่า ปลายปี 68 จะได้เห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการได้

● **หลายข้อจำกัด คลอดกม.ของตัวเอง**

นอกจากนี้กระทรวงดีอีอยู่ในขั้นตอนการยกร่าง พร.บ.อุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อทำการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม จากเดิมที่กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยมีกฎหมายเฉพาะเจาะจงมาก่อน แต่ปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาต้องการสร้างรายได้ แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลสภาพภูมิอากาศแก่สายการบินทั่วโลก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่กลับมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงจะช่วยปลดล็อกให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถหารายได้จากส่วนนี้ได้

'เรื่องนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัด

กระทรวงดีอี พยายามเร่งขับเคลื่อนอยู่ จึงคาดว่า จะแล้วเสร็จได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อลดการทำงานที่ยุ่งยาก และลดภาระค่าใช้จ่ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องแบกรับ ช่วยให้การทำงานในภาพรวมมีความคล่องตัวมากขึ้นกรรวิ กล่าว

● **พยากรณ์แม่นยำ เหนือคำทำนาย**

ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือกับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการเพาะปลูกข้าวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยจะเริ่มทำการทดลองก่อนในพื้นที่ที่ให้ผลชัดเจน จากนั้นจึงจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการเพาะปลูกในระยะยาว โดยใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับใช้เทคนิควิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมีคนนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้กับการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ เช่น ผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรอื่นในอนาคต

ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาพึ่งพาเทคโนโลยี 40% และบุคลากร 60% มีความรู้ มีกรรวิวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์สภาพอากาศ อีกทั้งมีกลุ่มงานติดตามสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแต่มีข้อจำกัดว่า ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการแจ้งเตือน แต่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงาน เนื่องจากปีที่แล้ว ปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงจนทำให้เกิดภัยแล้ง มีกลุ่มนักวิชาการที่การทำงานมีความคล่องตัวกว่า ออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนและสื่อมวลชนแล้วก่อให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด ทำให้ต้นตระหนกวิตกกังวลเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น' กรรวิ กล่าวและว่า

'การพยากรณ์อากาศ เป็นการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากการสังเกตการณ์อากาศปัจจุบันและในอดีต เพื่อคำนวณและสร้างแบบจำลองพยากรณ์อากาศในอนาคตโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในขณะที่ คำทำนาย มักจะหมายถึงการสรุปหรือการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่ได้พึ่งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลที่ชัดเจน กรมอุตุนิยมวิทยา จึงเน้นไปที่การให้บริการข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเชิงลึกและแม่นยำมากขึ้น' ■

ชาวสวนระนอง เร่งกรีดยาง ราคาพุ่งทะลุ 90 บาท/กก.



ชาวสวนระนองยอมเปิดหน้ายาง เร่งกรีดยางอีกครั้ง หลังยางแผ่นรมควันพุ่งทะลุ 90 บาทต่อกก. สูงสุดในรอบ 85 เดือน ขณะที่ “ธรรมนัส” เอาจริง สั่งกวาดล้างการลักลอบขนยางเถื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าไทย

จากสถานการณ์ราคายางพารา

ในปัจจุบันดีดตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทต่อกิโลกรัมไปแล้วนั้น โดยราคาซื้อขายยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 90.09 บาท

ต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

ผู้สื่อข่าว “ฐานเศรษฐกิจ” ลงพื้นที่สำรวจการกรีดยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ พบว่าเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนยอม

ราคายางชนิดต่างๆ (ณ วันที่ 14 มี.ค.67)

ทองถิ่น

ยางแผ่นดิบ	→	81.30
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)	→	77.50

หน่วย : บาท/กก.

ราคาประมูล
ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา

ยางแผ่นดิบ	→	85.45
ยางแผ่นรมควันชั้น 3	→	90.55
ราคาสูงสุด (ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี)	→	91.01



ที่มา : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา

หมายเหตุ : น้ำยางสด (ทองถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่



ออกมาเปิดหน้ายางเพื่อกรีดยางอีกครั้งหลังจากหลายสวนได้ปิดการกรีดยางไปบ้างแล้ว เนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง ยางจะเริ่มผลัดใบ ทำให้มีน้ำยางน้อยกว่าปกติ

จากการพูดคุยกับนายสมชาย

สุขบาย เกษตรกรชาวสวนยาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ยอมรับว่าจากราคาซื้อขายยางพาราที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวสวนยางยอมเปิดหน้ายางเพื่อกรีดยางอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้ราคาขายพาราพุ่งสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของ **นายเศรษฐา ทวีสิน** นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ **ร้อยเอก อรรถมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแล ตรวจเข้มเรื่องการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนไม่อนุญาตให้นำเข้าจากต่างประเทศ ส่งออกไปยังประเทศอื่น

จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรฯดังกล่าว ในส่วนของจังหวัดระนอง ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาทั้งทางบกและทางทะเล รวมระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร **นายราชัน มีน้อย** รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจังหวัดระนอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กอ.รมน.จังหวัดระนอง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ศูนย์การระนอง พาณิชยจังหวัดระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เป็นต้น ลงพื้นที่สร้างความ

เข้าใจแก่ผู้ประกอบการรับซื้อขายพารา และตรวจสอบการซื้อขายพารา รวมทั้งตรวจติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำยางพาราเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

จากการจับกุมผู้กระทำความผิดพบว่าในปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.) สามารถจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมยึดของกลางยางพาราแผ่น 124,943 กิโลกรัม ยางพาราก่อนด้วย 6,350 กิโลกรัม, ปี 2566 (ม.ค.-27 ก.ย.) จับกุมผู้กระทำความผิดจากการลักลอบขนยางพาราแผ่น 108,400 กิโลกรัม ยางพาราก่อนด้วย 1,000 กิโลกรัม

จะเห็นได้ว่า แม้หน่วยงานรัฐบูรณาการตรวจค้นและจับกุม ยังพบว่าผู้ลักลอบขนยางพาราเข้าชายแดนไทยฝั่งระนองต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มีการจับกุมขนยางพาราแผ่นหนัก 1,650

กิโลกรัม ข้ามแม่น้ำกระบุรี มาส่งฝั่งไทยบริเวณพื้นที่บ้านทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมืองจ.ระนอง และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการจับกุมขบวนการลักลอบขนยางพาราเถื่อนเข้าทางชายแดนระนอง น้ำหนักรวม 8,600 กิโลกรัม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา มีการจับกุมผู้ลักลอบนำยางพาราแผ่นรวมประมาณ 2,110 กิโลกรัม จากประเทศเมียนมา มายังพื้นที่บ้านลำเลียง ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง

จากปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าชายแดนไทย โดยเฉพาะยางพาราจากประเทศเมียนมาที่มีราคาต่ำกว่าราคาขายไทย ที่ผ่านมามีการสวมสิทธิยางไทย สร้างความเสียหายปีละกว่า 100 ล้านดอลลาร์เมียนมาได้ประสานมายังทางการไทยให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จังหวัดระนองและประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อนำยางพาราแผ่นคุณภาพ ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบันได้มีการทดลองนำผ่านยางพาราผ่านมาทางจังหวัดระนองเป็นผลสำเร็จแล้ว 3 ครั้ง คาดว่า การที่จังหวัดระนองดำเนินการด้วยช่องทางที่ถูกต้อง คาดว่าประชาชนจะหันมาประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบ นำยางพาราผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศไทยได้ในท้ายที่สุด ●



จากราคาซื้อขายยางพาราที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวสวนยางยอมเปิดหน้ายางเพื่อกรีดยางอีกครั้ง





ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี โฟล์ดสไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอว นิชาย ช็อปปิ้ง



📅 15 มี.ค. 2567 11:26 น.

ธรรมนัส สั่ง ส.ป.ก.เดินทางตรวจสอบ ที่ดิน เอาผิดตามกฎหมาย ปปง.ทั้ง นายทุน และ จนท.

เลขาฯ ส.ป.ก. เผย รับคำสั่งการจาก รมว.เกษตรฯ ส.ป.ก. เรียกทุกฝ่ายหรือ เข้า
เกียร์เดินทางขับเคลื่อนนโยบายตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ลั่นเอาผิดตามกฎหมาย
ปปง. ทั้งนายทุนและเจ้าหน้าที่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมกับนายธนดล สุวณะฤทธิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ รมว.กษ. พร้อมผู้บริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมกับนายเทพสุ บวรโชติดีดารา เลขาธิการ ปปง. พร้อมผู้บริหาร ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในความผิดมูลฐานที่ 5 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ และมูลฐานที่ 15 ...ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ...อันมีลักษณะเป็นการค้า



ทั้งนี้ จะเป็นการขยายผลการดำเนินการต่อจากที่ ส.ป.ก. ได้ตรวจพบว่ามีนายทุน เข้าใช้ยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามนโยบายการตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ทั่วประเทศของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กษ. ที่สั่งการในที่ประชุม คปก. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดด้วยเช่นกัน



งาน "Tyreอินฟอร์มาฯ-ทาร์ซัส กรุ๊ป ผนึกการยางแห่งประเทศไทย จัด Xpo Asia 2024" วางเป้าพาไทยสู่ HUB อุตสาหกรรมยางในอาเซียน

แชร์ แชร์ โพสต์

🕒 15 มีนาคม 2567 14:08 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เทคโนโลยี-ไอที



อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลัง ทาร์ซัส กรุ๊ป พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยาง นำโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกันจัดงาน "TyreXpo Asia 2024" งานแรกในไทยที่รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อยกระดับนานาชาติแบบครบวงจร วางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางไทย เปิดเวทีเจรจาธุรกิจ เชื่อมโอกาสทางการค้าและสร้างเครือข่ายให้กับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางไทยแบบครบวงจร พร้อมจัดงานครั้งแรกในไทยระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อุตสาหกรรมยางพาราไทยคือหนึ่งฟันเฟืองหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยที่ผ่านมามีไทยถือเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับในประเทศไทยมีโอกาสที่ดีจากหลากหลายปัจจัยบวก ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นตัวของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการสูงขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยาง อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่หนุนความต้องการยางในการก่อสร้างเช่นกันและที่สำคัญคือมาตรการของภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพราคายางให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางอย่างแท้จริงทางอินฟอร์มาฯ ได้จัดงาน "TyreXpo Asia 2024" โดยครั้งนี้ได้พันธมิตรที่สำคัญอย่าง ทาร์ซัส กรุ๊ป และ ความร่วมมือที่ดีจากการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเรามีเป้าหมายที่ตรงกันคือมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญทั้งจากความต้องการภายในประเทศและเทรนด์ใหม่ๆ ของตลาดโลก เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทั้งภาคการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งออกจากอาเซียนในอนาคต



นายสุทนต์ ต่างวริยกุล รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก กยท. จึงมุ่งดำเนินงานบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาล และข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เร่งขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางออกจากตลาดได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของยางไทยในตลาดโลก โดยการยกระดับผลผลิตยาง และการจัดการระบบยางของไทยให้เป็นไปตามความต้องการและมาตรฐานสากล เช่น กฎระเบียบ EUDR

“วันนี้รัฐบาลไทยมองเห็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ และมีการจัดการระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบยาง สามารถดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสดีในการทำเกษตรอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพารา และยังสามารถสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” นายสุขทัตน์ กล่าว

นายสุขทัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานมหกรรม TyreXpo Asia 2024” ในครั้งนี้ เป็นงานมหกรรม ยางล้อระดับนานาชาติที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นเวทีแสดงความพร้อมของไทยในเรื่อง EUDR ที่ผู้ใช้ยางสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากยางพาราไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดยางได้จริง โดยงานนี้ได้รวมเหล่าผู้ผลิตและผู้ค้าในอุตสาหกรรมยางล้อกว่า 250 แบรินด์ ถือเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยเป็นอย่างมาก กยท. มองว่าโอกาสนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อในไทยที่กำลังเติบโตตามกลไกการตลาด และเป็นก้าวที่สำคัญในการบริหารจัดการยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ซึ่งขณะนี้ กยท. ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเตรียมแปรรูปวัตถุดิบยางพาราเป็นยางล้อที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดได้ทุกเส้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางในประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน



นายอัลวิน เชียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ – เอเชียและสิงคโปร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า การจัดงาน TyreXpo Asia 2024 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยถือเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญในการรวมเครือข่ายผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางล้อมากที่สุดเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งสามารถขยายการเข้าถึงตลาดใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางล้อ รวมถึงแนวปฏิบัติตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาปรับใช้ในการยกระดับอุตสาหกรรมในอนาคต

สำหรับการจัดงานดังกล่าวในกรุงเทพฯครั้งนี้จะดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคกว่า 5,000 คน โดยได้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำด้านยางล้อและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอีกกว่า 250 แบรนด์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ขยายตลาดยางล้อที่ครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษายานยนต์ อุปกรณ์อะไหล่ยางยนต์ และอุปกรณ์เสริมยางล้อ พร้อมกันนี้จะได้พบกับโชว์เคสหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาพัฒนา รวมถึงชนทัฟผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากอุตสาหกรรมยางในอนาคต

โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน งานแสดงดังกล่าวมุ่งเป้าเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิดการขยายผลในมิติต่างๆ ภายในงานได้เชิญผู้ซื้อจากต่างประเทศกว่า 100 คน ร่วมเจรจาเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมการหล่อดอกยางและอีกหลายหัวข้อครอบคลุมอุตสาหกรรมยางล้อ เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเสริมแกร่งในเรื่องข้อมูลเชิงลึกอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไป เตรียมตัวพบกับงาน TyreXpo Asia ครั้งแรกในไทยกับงานแสดงอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ มาร่วมสร้างโอกาสและพบกับผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงยางล้อ ที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคกว่า 5,000 คน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.tyrexpoasia.com

'ธรรมนัส'เปิดจุดซื้อข้าวเปลือก

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกของเชียงใหม่ให้มีเสถียรภาพ ที่ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตผลการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประเดิมเปิดจุดรับซื้อครั้งแรกวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร พร้อมจับมือภาคเอกชนเข้ามารับซื้อข้าวจากสหกรณ์ในราคาไม่ต่ำกว่า 10 บาทต่อกก. โดยมี นายณัฐฤทธิศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเกษตรกรกว่า 1,200 คน เข้าร่วม

โอกาสนี้ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์มอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด และสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด วงเงิน 12.884 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 176 ราย ปริมาณข้าวเปลือกกว่า 1,088 ตัน ซึ่งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป็นการสนับสนุนสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเอง ในฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อรอขายระหว่างรอการขายข้าวเปลือกเกษตรกรที่ร่วมโครงการจะได้รับสินเชื่อเพื่อไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนและลงทุนประกอบอาชีพทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเมื่อราคาข้าวเปลือกที่เก็บรักษามีราคาสูงขึ้นจนเป็นที่พอใจ เกษตรกรก็สามารถนำข้าวเปลือกออกมาจำหน่ายได้เพื่อให้ได้รับส่วนต่างของราคาและเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานในสังกัด 22 หน่วยงาน ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่นับว่ามีความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรกว่า 31 ล้านครอบครัวและผู้ใช้แรงงานในภาคการเกษตรอีก 21 ล้านคน รวมเป็น 52 ล้านคน ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร และเป็นประชากรหลักในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กระทรวงจึงมุ่งดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง โดยการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมีความกินดีอยู่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 17 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12163

Col.Inch: 14.49

Ad Value: 22,459.50

ภาพข่าว: ดิกออฟ

หน้า: 1 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 67,378.50

คลิป: สีสี่



🏠 **ดิกออฟ** - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ประเดิมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก พร้อมจับมือภาคเอกชนเข้ามารับซื้อราคาไม่ต่ำกว่า 10 บาทต่อ ก.ก.เป็นแห่งแรก ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.

เกษตรดิจิทัลกรรมการเงิน

● หวังป้องกันทุจริตสหกรณ์ไทย

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมุมมองหลังเป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็ง” เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และเกษตรกร ให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมและผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้นว่ากระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญต่อการนำระบบสหกรณ์ เน้นการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้แก่สถาบันสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชน เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ห้อย่างง่ายต่อการวางแผนพยากรณ์อนาคต ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการยกระดับศักยภาพของผู้บริหารในการใช้ข้อมูลทางการเงินมาบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่สถาบันสหกรณ์ ปัจจุบันมีจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวม 9,658 แห่ง มีสมาชิก 11.97 ล้านคน

ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบัญชีที่เป็นประโยชน์มาสนับสนุนการดำเนินงานในสหกรณ์และให้บริการสมาชิก เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการบัญชีและพัฒนาสู่สหกรณ์ที่มีความทันสมัย

สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก ซึ่งกรมได้มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ นวัตกรรม SmartMember ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา และลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตได้ ขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าใช้งานแล้ว 230,942 ราย ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีและโปรแกรมต่างๆ อีกด้วย

“การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำงานควบคู่กัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากสหกรณ์มีตัวเลขหมุนเวียนกว่า 4 ล้านล้านบาท ถือเป็นเม็ดเงินก้อนโต ดังนั้น จะทำอย่างไรให้เม็ดเงินก้อนนี้เติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ”



รมรณรงค์ทำปุ๋ย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์
ตรวจติดตามโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อ
ปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาหมอกควันและ PM2.5 ที่บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง
อ.แม่แจ่ม โดย ชัชวาลย์ ปัญญา รอง ผวจ.เชียงใหม่ ต้อนรับ.

“ธรรมนัส” รมรณรงค์ทำปุ๋ยซังข้าวโพดและเศษพืช

● ลดการเผาแก้ปัญหามลพิษ PM2.5 ●

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผวจ.ร่วมต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจติดตามโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาหมอกควันและ PM2.5 ที่บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายให้จัดทำปุ๋ยหมักกองใหญ่ในพื้นที่ที่มีปริมาณเศษวัสดุทางการเกษตรจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งใน

เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน

ทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ช่วยลดหมอกควันและฝุ่นละออง โดยมีแผนการรณรงค์นำร่องในพื้นที่อ.แม่แจ่ม เนื่องจากมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมาก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน สารเร่ง พด.1 ช่วยในการย่อยสลายเศษพืชและเศษวัสดุ ให้เกิดการหมักที่รวดเร็วให้เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพในการนำไปใช้ปรับปรุงดิน ให้พื้นที่มีการเจริญเติบโตที่ดี ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน จะช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ทั้งยังช่วยลดภาวะหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ลดปัญหาต่อชุมชนและทำให้สภาวะแวดล้อมดีขึ้น.

'ธรรมนัส' ลุยภาคเหนือ เดินหน้าช่วยเหลือชาวนา

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบเงินสินเชื่อชะลอการขายเปลือกนาปีให้ชาวนา หนุนสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อ-รวบรวมข้าวนาปรังฤดูเก็บเกี่ยว เดือนเมษายน พร้อม Kick Off

▶▶▶ ต่อ : ธรรมนัส - หน้า 2

ธรรมนัส

ประเดิมเปิดจุดรับซื้อข้าวครั้งแรกที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสร้างการรับรู้ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกของเชียงใหม่ให้มีเสถียรภาพ ประเดิมเปิดจุดรับซื้อครั้งแรกวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร นอกจากนี้ยังจับมือภาคเอกชนเข้าร่วมรับซื้อข้าวจากสหกรณ์ในราคาไม่ต่ำกว่า 10 บาท/กก. โดยมี นายณัฐภูติศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเกษตรกรมากกว่า 1,200 คน เข้าร่วมที่ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รมว.

เกษตรฯ มอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด และสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด วงเงิน 12.884 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 176 ราย ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป็นการสนับสนุนสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนในฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อรอขาย ซึ่งระหว่างรอขายข้าวเปลือก เกษตรกรที่ร่วมโครงการจะได้รับสินเชื่อเพื่อไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนและลงทุนประกอบอาชีพทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเมื่อราคาข้าวเปลือกที่เก็บรักษามีราคาสูงขึ้นจนเป็นที่พอใจเกษตรกรก็สามารถมาไถ่ถอนนำข้าวเปลือกออกมาจำหน่ายได้ เพื่อให้ได้รับส่วนต่างของราคาและเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้น

“กระทรวงเกษตรฯ มีหน่วยงานในสังกัด 22 หน่วยงาน ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความสำคัญในการรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 31 ล้านครอบครัว และผู้แข็งแรงงานในภาคการเกษตรอีก 21 ล้านคน รวมเป็น 52 ล้านคน ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร และเป็นประชากรหลักในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงมุ่งดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้มั่นคง โดยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้แท้จริง” รมว.เกษตรฯ กล่าว

นอกจากนี้ รมว.เกษตรฯ ยังสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม



▲ ช่วยชาวนา : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ เปิดโครงการสร้างการรับรู้ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายณัฐภูติศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมด้วย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 17 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15660

หน้า: 1 (กลางขวา), 2

Col.Inch: 70.14

Ad Value: 112,224

PRValue (x3): 336,672

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' ลุยภาคเหนือ เดินหน้าช่วยเหลือชาวนา

รองรับผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งคาดว่าจะเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวต้นเดือนเมษายน โดยมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ประสานสหกรณ์การเกษตรใน 7 อำเภอ ที่มีอุปการณ์วาง ลานตากและโรงสี พร้อมเปิดจุดรับซื้อรวบรวมข้าวเปลือกนาปรังจากเกษตรกร และมอบให้กรมการข้าวประสานผู้ประกอบการเอกชน 6 ราย เข้ามารับซื้อข้าวเปลือกในราคาไม่ต่ำกว่า 10 บาท/กก. (ความชื้นไม่เกิน 25%) เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกของเชียงใหม่ให้มีเสถียรภาพ และได้ Kick Off ประเดิมเปิดจุดรับซื้อข้าวจากเกษตรกรครั้งแรกวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเปิดจุดรับซื้อและรวบรวมข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด และยังมี โรงสี ป.รุ่งเรือง รัชฎญา จ. สิงห์บุรี โรงสี ร่วมทุน รุ่งเรือง (ชัยนาท) โรงสี รุ่งเรืองไรท์ (พิจิตร) โรงสีแพร์ รุ่งเรือง (แพร่) โรงสี ศรีวรินทร์ (พะเยา) และบริษัท สิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เชียงราย



การเมือง ▾ อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค ▾ กีฬา เศรษฐกิจ ▾ เทคโนโลยี การศึกษา

"รมว.ธรรมนัส" เดินสายมอบโฉนดเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกรเชียงใหม่กว่า 300 ราย

แชร์ ไลน์ โพสต์

© 16 มีนาคม 2567 09:46 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร" เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกของเชียงใหม่ให้มีเสถียรภาพ ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่







นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าร่วม โดยภายในงานมีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 304 แปลง 276 ราย เนื้อที่ 1,508-1-53 ไร่



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 17 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16807

Col.Inch: 14.76

Ad Value: 22,878

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 68,634

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ฝนหลวงดับฝุ่น



ฝนหลวงดับฝุ่น - นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ที่ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม



- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลางและปริมณฑล
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันตก
- ภาคใต้

หน้าหลัก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณภัย ต่างประเทศ เกษตร ศิลปะ ข่าวในพระราชสำนัก กีฬา วิทยุ/เทเลวิ

ถ่ายทอดสด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พะเยา มอบเงินสินเชื่อชะลอข้าวเปลือกนาปีให้ชาวนา 1,862 ล้านบาท ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว 2566/67 หนุนกลไกสหกรณ์สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทย



NBT CONNEXT

31435 จำนวนข่าว

0 วิดีโอทั้งหมด

605088 จำนวนคนอ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

- 1.ความนิยม **#ตรัง** 49578 ยอดชม
- 2.ความนิยม **#จ.ขอนแก่น** 5398 ยอดชม
- 3.ความนิยม **#สงครามฉนวนกาซา** 4259 ยอดชม
- 4.ความนิยม **#นครพนม** 4172 ยอดชม
- 5.ความนิยม **#สงครามรัสเซีย-ยูเครน** 2388 ยอดชม

ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร ปี 2566/67 พร้อมมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับพื้นที่และเกษตรกร โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ รวมกว่า 1,000 คน

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่ตัวแทนเกษตรกร 20 ราย เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ดอกคำใต้ และภูซาง ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และทำการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9,630 แปลง ซึ่งการปรับปรุงส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นการเพิ่มมูลค่าในการนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน รวมถึงเกษตรกรสามารถโอนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" อีกด้วย

รูปภาพ



ประมวล รูปกิจ สวท.พะเยา 17 มี.ค. 67 15:28 ผู้เข้าชม 18 แชร์ข่าว

ไทย-เยอรมันร่วมหารือ มุ่งผลสัมฤทธิ์การเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ วัชระกิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และ ผอ.สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับนาง Claudia Müller รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายในงาน Global Forum for Food and Agriculture ครั้งที่ 16 ที่ประเทศเยอรมนี

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ที่มีความครอบคลุมของเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวแก่เกษตรกร ให้มีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯ แจ้งว่า ในปี 2567 ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้ปฏิญญาดังกล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ > ข้าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกรูจกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเ

หน้าแรก / ในประเทศ



'ก.เกษตรฯ'เผยข่าวดี สถานการณ์ราคาข้าวเปลือก-ข้าวสารไทยดีขึ้นในรอบ 17 ปี

📄 🗨️ 📄 🗨️ 📄 🗨️ 📄 🗨️ 📄 🗨️ 📄 🗨️

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญ โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำ การส่งออกข้าวไทยลดลง ตลอดจนต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้น จึงมอบนโยบายให้กรมการข้าวเร่งแก้ปัญหาที่พี่น้องชาวนาต้องประสบพบเจอ รวมไปถึงต้องสร้างโอกาสให้ชาวนาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในปี 2567 นี้ พบว่าราคาข้าวทุกชนิดมีราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้า รวมไปถึงข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ที่ราคาสูงขึ้นมากในรอบ 17 ปี ซึ่งถือเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องชาวนาไทย

นายณัฐกริตติ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2567 นี้ ข้าวทุกชนิดมีราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวสารเจ้า (ข้าวขาว) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี มีราคาสูงขึ้นในรอบ 17 ปี (ตั้งแต่ปี 2550 -2567) ส่วนราคาข้าวสารปทุมธานี มีราคาที่สูง กว่าในปีอื่นๆ ซึ่งนอกจากนี้ ยังมีข้าวประเภทอื่นๆที่มีราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คือ ข้าวหอมมะลิที่มีราคาดีขึ้นจากในปี 2566 ที่ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ตันละ 14,457 บาท ราคาสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายน ปี 2566 อยู่ที่ 15,596 บาทต่อตัน แต่ในปี 2567 นั้นราคาข้าวหอมมะลียังคงสูงต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 14,813 บาทต่อตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 และ ปี 2562 คือ มีราคาเฉลี่ยตันละ 16,313 และ 15,731 บาทต่อตัน ตามลำดับ อีกทั้งราคาข้าวเปลือกในปี 2567 ยังมีราคาข้าวสาร สูงขึ้นถึง 28,225 บาทต่อตัน ซึ่งเคยเฉลี่ยสูงมากที่สุดในปี 2561 จำนวน 33,145 บาทต่อตัน อีกทั้งราคาข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ยังมีราคาที่สูงขึ้นตามติดข้าวหอมมะลิ โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาดีขึ้นในปี 2566 ราคาเฉลี่ยตันละ 13,316 บาท ราคาสูงสุดอยู่ที่เดือนธันวาคมราคาอยู่ที่ 14,150 บาท ต่อตัน แต่ในปี 2567 ราคาข้าวหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาที่สูงขึ้นตั้งแต่ในเดือนมกราคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ 2567 โดยราคาอยู่ที่ตันละ 14,423 และ 14,600 บาทต่อตัน ตามลำดับ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของราคาข้าวเปลือกเหนียวมีราคาสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในปี 2566 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 12,881 บาท ราคาสูงสุดอยู่ที่เดือนสิงหาคม จำนวน 14,031 บาทต่อตัน แต่ในปี 2567 ราคาข้าวเหนียวยังคงราคาสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 13,300 บาทต่อตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2563 ที่มีราคาเฉลี่ยตันละ 14,648 บาท ส่งผลให้ราคาข้าวสารปี 2567 สูงขึ้น 26,300 บาทต่อตัน ซึ่งข้าวสารเหนียวเคยราคาสูงมากที่สุดในปี 2562 ในช่วงเดือนกันยายน จำนวน 40,290 บาทต่อตัน และราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 29,948 บาทต่อตัน นอกจากนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าก็สูงขึ้นมาก โดยในปี 2566 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 10,839 บาท ราคา ราคาสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายน ปี 2566 จำนวน 12,324 บาทต่อตัน ซึ่งในปี 2567 ราคาข้าวเปลือกเจ้ายัง ราคาสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคมมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12,748 บาทต่อตัน เดือนกุมภาพันธ์ 12,445 บาทต่อตัน ซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้าเคยมีราคาสูงมากในปี 2557 ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,821 บาทต่อตัน ส่งผลให้ราคาข้าวสารสูงขึ้น 21,075 บาทต่อตัน ซึ่งข้าวขาว (ข้าวสารเจ้า) ไม่เคยมีราคาเท่ากับปี 2567 มาก่อน กล่าวคือสูงที่สุด ประมาณเฉลี่ยในปี 2551 คือ 18,938 บาทต่อตัน และในปี 2567 ราคาเฉลี่ยตันละ 17,563 บาทต่อ ต้น

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เริ่มมีราคาสูงมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2566 คือมีราคาอยู่ที่ 12,743 บาทต่อตัน สูงที่สุดในเดือนกันยายน 13,230 บาทต่อตัน ค่าเฉลี่ยทั้งปี 11,011 บาทต่อตัน และเมื่อเริ่มต้นปี 2567 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 ก็ยังคงมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ คือต้นละ 14,239 ในเดือนมกราคม และ 14,383 บาทต่อตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ตามลำดับ ส่งผลให้ราคาข้าวสารสูงขึ้น 26,365 บาทต่อตัน ซึ่งเคยเฉลี่ยสูงมากที่สุดในปี 2555 จำนวน 26,829 บาทต่อตัน

- 006











มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม.

ในประเทศไทย

เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง ยานยนต์

ไทย-เยอรมันร่วมหารือ มุ่งผลสัมฤทธิ์การเกษตร

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: **ไทย-เยอรมัน**

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ วัชระกิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ และ ผอ.สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับ นาง Claudia Müller รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายในงาน Global Forum for Food and Agriculture ครั้งที่ 16 ที่ประเทศเยอรมนี

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ที่มีความครอบคลุมของเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวแก่เกษตรกร ให้มีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ แจ้งว่า ในปี 2567 ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้ปฏิญญาดังกล่าว



หน้าหลัก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณภัย ต่างประเทศ เกษตร ศิลปะ ข่าวในพระราชสำนัก กีฬา วิทยุ/เทคโน

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ทำเรือพาดิชย์เชียงแสน รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำเข้าและส่งออกและติดตามโครงการสัตว์ส่งออกทำเรือพาดิชย์เชียงแสน



วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ลงพื้นที่ทำเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อ รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำเข้าและส่งออก และติดตามโครงการสัตว์ส่งออกทำเรือพาณิชย์เชียงแสน

สำหรับโครงการสัตว์ส่งออกทำเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ได้ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินโครงการส่งออกสัตว์มีชีวิต (โคเนื้อ กระบือ สุกร) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยคาดการณ์ปริมาณสัตว์ส่งออกสุกร 15,000 ตัว/เดือน หรือ 180,000 ตัว/ปี โค กระบือ จำนวน 5,000 ตัว/เดือน หรือ 60,000 ตัว/ปี ส่งผลให้ทชส. มีรายได้จากการดำเนินโครงการฯ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ การส่งออกสัตว์มีชีวิตผ่านที่ ทชส. ต้องปฏิบัติตามแนวทางตามระเบียบของกรมปศุสัตว์และระเบียบวิธีการของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การขนถ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยผู้ประกอบการต้องทำนัดหมายช่วงเวลาในการขนถ่ายสัตว์ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง การล้างสิ่งปฏิกูลและฉีดยามาเชื้อ การขนย้ายโดยมีที่กั้นที่แข็งแรง ถ่ายเทอากาศได้ดี มีอุปกรณ์ช่วยขนสัตว์ขึ้นลง รวมทั้งการทำความสะอาดจุดขนถ่ายสัตว์เมื่อดำเนินการขนถ่ายแล้วเสร็จ เป็นต้น

ปัจจุบันโครงการส่งออกสัตว์มีชีวิต (โคเนื้อ กระบือ สุกร) ที่ทำเรือพาณิชย์เชียงแสน ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยได้มีการส่งออกล็อตแรก จำนวน 175 ไปยังประเทศจีน ซึ่งถ้าหากการส่งออกเป็นไปอย่างสะดวกก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโค ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ต่อไปก็จะมี การส่งเสริมให้เลี้ยงเป็นอาชีพหลักต่อไป

วิดีโอ





รูปภาพ



จิรพงษ์ อนุหวัณ
สวท.ฝาง

17 มี.ค. 67 14:01 ผู้เข้าชม 27

แชร์ข่าว  

รองปลัดฯเคาะร่าง ความมั่นคงอาหาร เกษตรกรรมยั่งยืน วงประชุมเกษตรฯ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 16 (The 16th Berlin Ministers' Conference) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อหลัก "Food Systems for Our Future: Joining Forces for a Zero Hunger World" ที่

ศูนย์การประชุม City Cube Berlin เมื่อเร็วๆ นี้ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือให้เห็นต่อร่างเอกสารแถลงการณ์ (2024 Zero Draft Communique) สำหรับเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 16 พิจารณาให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ นายเศรษฐเกียรติ ให้ความเห็นต่อร่างเอกสารแถลงการณ์ดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาภายในร่างเอกสาร เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 2 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองร่างเอกสารแถลงการณ์ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา

รมว.เกษตรฯร่วมปาฐกถายกระดับพัฒนาภาคการเกษตร

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธานเปิดงาน“Thailand 2024 The Great Challenges เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส” พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปีมังกรทอง เกษตรไทย” และนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ กล่าวในหัวข้อ “ลดรายจ่าย ลดเหลื่อมล้ำ” ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม.เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจภาพรวมการบริหารงานของรัฐบาล นำพาประเทศไทยให้พ้นจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนำหลักปรัชญาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส

ด้าน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ยังคงเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายด้านการเกษตรของนายกฯ สู้ความท้าทายอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกร ให้กินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้นโยบายเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี มีหลักการสำคัญ ได้แก่ 1.สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ 2.รับมือภัยธรรมชาติ 3.ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 4.ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร และ 5.จัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร นอกจากนี้ การจับ

เคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้ The Great Challenges ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาล จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร

ส่วนนายไชยากล่าวว่า ได้มีนโยบายในการผลักดันให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ดีแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส พร้อมทั้งตั้งวงจรรีโนเวทระบบแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของท่าเรือใน จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการส่งออกสินค้าแปรรูปด้านปศุสัตว์ให้เป็นสินค้า Premium พร้อมเร่งดำเนินงานโครงการนำร่อง Kick off ส่งออกโคมีชีวิต 2,000 ตัว ไปยังประเทศเวียดนาม เป็นที่แรก และยังตั้งท้ายสโลแกนว่า “ชีวิตของเกษตรกรในยุคนี้จะต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และอาชีพเกษตรกรรมจะต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และเป็นหลักประกันในสังคมในชีวิตรให้ได้”

นอกจากนี้ รัฐบาลได้สร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้งทำให้สังคมมองเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนของประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมผลักดันในการเดินทางไปข้างหน้าของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในปี 2567



ส.ป.ก.ชี้ยื่นอุทธรณ์-ฟ้องศาลปกครองได้ เกษตรกรถูกสั่งเพิกถอนสิทธิ ส.ป.ก.4-01เขาใหญ่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ส.ป.ก.โคราชชี้ช่องเกษตรกร 10 ราย ถูกเลขาธิการ ส.ป.ก.สั่งเพิกถอนสิทธิถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ออกในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ สามารถนำเอกสารหลักฐานเข้ามาชี้แจงและยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน พร้อมสามารถนำเรื่องยื่นศาลปกครองให้พิจารณาได้ด้วย เผย ส.ป.ก.4-01ถูกสั่งเพิกถอนเป็นพื้นที่พิพาทบ้านแหวปลากั้ง อ.ปากช่อง

ความคืบหน้ากรณี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ออกแถลงการณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. มีคำสั่งด่วน ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอน ส.ป.ก.4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่ โดยทาง ส.ป.ก.ได้มีการตรวจพบมีการออก ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่า 10 ราย 13 แปลง 341-3-39 ไร่ และพื้นที่ที่มีการรังวัดแปลงที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่มีการจัดที่ดินอีก 26 ราย 45 แปลง 937-0-81 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เลขาธิการ ส.ป.ก.จึงสั่งการให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินทั้ง 10 รายโดยด่วน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่จัดแต่รังวัดแล้วอีก 26 ราย ให้ยกเลิกผลการรังวัดและห้ามนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดที่ดินโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบการกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของประชาชน หากเป็นเกษตรกรตัวจริงมีการถือครองทำประโยชน์อยู่จริงให้มาแสดงตัวแสดงสิทธิต่อ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี นั้น

จากการสอบถามไปยัง ส.ป.ก.นครราชสีมา ทราบว่า ที่ดินที่ทำการเพิกถอนสิทธิในเอกสารแสดงการดินนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทคือที่ บ้านแหวปลากั้ง หมู่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งให้กับผู้ที่ถือครองสิทธิ ทั้ง 10 ราย รับทราบถึงการเพิกถอนสิทธิในครั้งนี้ พร้อมกับผู้ถือครองสิทธิได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้ามาชี้แจงที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ซึ่งหากมีการตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วไม่สามารถถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ดังกล่าวได้ทาง ส.ป.ก.นครราชสีมาจะทำการเพิกถอนสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนทางกฎหมายนั้นทางผู้ถือครองสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใน 30 วัน รวมไปถึงนำเรื่องเพิกถอนสิทธิในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ไปยื่นต่อศาลปกครองให้พิจารณาเรื่องนี้ได้อีกด้วย.

ข่าวดีฟอร์มูล่าอี ดีลใกล้จบ แฉที่เชียงใหม่

เศรษฐายีนก่อน 15ก.พ.68 “เศรษฐา” ทิ้งทวนทริปเชียงใหม่ถกบิก
พอร์มูล่า E ลุ้นจัดแข่งขันในไทย รอ 60 วัน
พิธาสอนเชิงทักษิณแก้ศก. ได้คำตอบ แจงลงพื้นที่พร้อม “ทักษิณ”
ชี้โลกเปลี่ยนห่วงจ่ายยาผิด คนครหานายกขทับซ้อน ★ มีต่อหน้า 6

ข่าวดีฟอร์มูล่าอี ☆ ต่อจากหน้า 1
สิ้นไม้นั่นทอนกำลังใจ ย้ำมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่
ตามรัฐธรรมนูญ เคลียร์ครมว่า “พิธา” ลงพื้นที่แข่ง
แย่งชิงแก๊สไปแล้วยังไม่ประกาศจ.เชียงใหม่เป็นเขต
กักพิบัติ หน่วยงานผลกระทบนักท่องเที่ยวผ่าน ประกัน
ไม่คุ้มครองยันรัฐบาลจัดงบกลางให้มากกว่างบฯ
ฉุกเฉินอีก “ครม.นิติย” ละ “ทิม” ไม่ปกติ เป็น
นักมายากลแสดงได้ทุกเรื่อง ไม่สามารถพยากรณ์เมือง
ทิมโฆษกรัฐบาลได้คลิปลงเงินทองงบบนฟ้าไป ท้า
“บ.ก.ลายจูล” ส่งหลักฐานตรวจสอบ อย่างกล่าวหา
ลอยๆ “พิธา” ดึงผู้เฒ่าเฒ่าไม่ถูกที่คืน บั๊วทวงใหม่ไลน์
แก้ปัญหากกข้ามรุ่นสอนมวย “นายใหญ่” กู๋เศรษฐกิจ
อย่าให้ขี้มกคิดไม่ไขว่บริหารแบบน้าทยดอยอย่างที่เคยชิน
จากกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และ รว.คลัง ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ติดตามการแก้ปัญหา
ไฟป่าและปัญหาฝุ่น PM 2.5 และได้พบปะกับนาย
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า
มีภาพการมีนายกขทับซ้อน โดยนายกฯเน้นย้ำว่า

ไม่ได้ใส่ใจประเด็นนี้ และพร้อมรับฟังคำแนะนำ
จากอดีตนายกฯทุกคน
นายกฯเผย 60 วันลุ้นสัญญาพอร์มูล่า E
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 มี.ค.ที่โรงแรม
อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกฯและ รว.คลังฯหารือร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร
พอร์มูล่า E จากนั้นเวลา 12.05 น. นายเศรษฐา
เปิดเผยมามีข่าวดีหลังได้พูดคุยและมีกำหนดขึ้นตอน
ต่อไปชัดเจนดูสถานที่สถานที่ว่าจุดไหนเหมาะสม
ที่เป็นไปได้สูงคือสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
หรืออุทยานหลวงราชพฤกษ์พอร์มูล่าจะไปดูทาง
เทคนิคว่าสถานที่ใดจะเหมาะสมที่สุด ส่วนเม็ดเงิน
ที่จะตามมายังไม่ได้ดู หากจะจัดงานประมาณต้น
ปี 2568 แต่คงไม่หลังวันที่ 15 ก.พ.68 เพราะเป็น
ช่วงฤดูหนาวและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ยังเป็นมิตรกับธรรมชาติเข้ากับสัมพันธ์รัฐบาลสนับสนุน
ให้มีการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นฮับการผลิตอวิ
ลาดว่าอีกไม่เกิน 60 วันน่าจะสรุปได้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เป็นขั้นตอนการต่อรองสัญญา
ขยายวงขยายท่องเที่ยววัฒนธรรม
นายเศรษฐากล่าวว่า ในอดีตคนที่มาเที่ยว
จ.เชียงใหม่ มาดูวัฒนธรรมศิลปะทั่วไป แต่ยังไม่
สามารถดึงนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งมาได้ จึงเป็น
การเปิดช่องทางใหม่ หวังว่าเมื่อเขามาดูการแข่งขัน
พอร์มูล่า E จะมาดูวัฒนธรรมของเราต่อไปได้ ส่วน
การขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจ.เชียงใหม่ได้ขยาย
เรียบร้อยแล้วแต่จะขยายไปทั่วประเทศหรือไม่ต้อง
ดูเงื่อนไขความเหมาะสมความต้องการแต่ละพื้นที่ด้วย
ส่วนกรณีกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ รับ
รับคำร้องขอตรวจลงตราวีซ่าเชงเก้นของคนไทยที่
จะไปเก็บเบอร์รี่ป่า เพิ่งรับรายงานเมื่อคืนวันที่ 16
มี.ค.ได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบแล้ว
อยู่ในช่วงสำคัญต้องเจรจาฟรีวีซ่า ไม่อยากให้ระคายเคือง
ถ้ามีโอกาสควง “ทักษิณ” ลงพื้นที่แน่
เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ที่ตรวจราชการและการ
จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่



ข่าวดี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พร้อมคณะ ทหารเรือกับตัวแทนผู้บริหารฟอร์มูล่า E ที่โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท โดย นายภระบุมิชชาวดิ คาดว่าไม่เกิน 60 วัน น่าจะได้ข้อสรุปสถานะที่จัดการแข่งขันฟอร์มูล่า E ในไทย.

(กรม.สัญจร) จ.พะเยา นายภระบุมิชชาวดิ ตอบว่า ยังไม่มีอะไรพิเศษ ประชุม ครม.ธรรมดา เป็นความตั้งใจของรัฐบาลจะลงพื้นที่ทุกภาค จะลงพื้นที่ต่อเนื่องเพราะจนถึงกลางเดือนพ.ค. ไม่มีกำหนดการไปต่างประเทศเลย วันที่ 28 มี.ค. จะไป จ.พิจิตร วันที่ 24 มี.ค.ลงพื้นที่ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อถามว่าจะได้เห็นภาพนายภระบุมิชชาวดิ ที่ลูกกับนายภระบุมิชชาวดิ ชินวัตร อดีตนายภระบุมิชชาวดิ หรือไม่ เพราะเวลานายภระบุมิชชาวดิลงพื้นที่ประชาชนต้อนรับ และปฏิเสธไม่ได้ว่านายภระบุมิชชาวดิเป็นคนที่สำคัญของประเทศเพื่อไทย (พท.) นายภระบุมิชชาวดิตอบว่า “อ้อ แน่นนอน ท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรค พท.มา และเป็นจิตวิญญาณของพรรค เป็นนายภระบุมิชชาวดิที่มีความเป็นป๊อปปูล่าสูง พูดไปพื้นที่ 10 แล้วตรงนี้เชื่อว่าถ้าเราไม่ดึงนายภระบุมิชชาวดิ มาช่วยตรงนี้ ประเทศไทยจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ แต่ยังไม่ได้นัด แต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหม มี

โอกาสอยู่แล้ว ไม่ว่าจะป็นนายภระบุมิชชาวดิคนไหนก็ตามที่อดีตนายภระบุมิชชาวดิคนไหนที่อยากจะลงพื้นที่ด้วยผมยินดี”

ไม่หวังภาพนายภระบุมิชชาวดิทับซ้อน

เมื่อถามว่านายภระบุมิชชาวดิเคยพูดว่าเห็นอดีตนายภระบุมิชชาวดิตกใจลงพื้นที่แล้วประชาชนมีรอยยิ้ม ทำให้สังคมเข้มแข็ง นายภระบุมิชชาวดิกล่าวว่า อย่างที่บอก ทุกๆรอยยิ้มเป็นกำลังใจในการทำงานและเป็นอะไรที่อยากเห็นบนใบหน้าของประชาชนในทุกที่ที่ไปไม่ว่าใครทำให้เกิดรอยยิ้มก็ตามที่เมื่อถามว่าไม่สนคำพูดที่มองว่ามีนายภระบุมิชชาวดิทับซ้อนใช่หรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า ไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยมีประเด็นตรงนี้ เราทราบดีอยู่ว่าอดีตนายภระบุมิชชาวดิหลายท่านมีความนิยมชมชอบสูงและเชื่ออย่างหนึ่งจะเป็นอดีตนายภระบุมิชชาวดิพรรคไหนก็ตามที่ทุกท่านมีความหวังดีกับประเทศชาติ จะวิธีการคิดหรือนโยบายต่างๆ มีความแตกต่างกันไป “วันนี้ผมเป็นนายภระบุมิชชาวดิอยู่ตรงนี้ ต้องบริหารความคาดหวังของประชาชนทุกคน อดีตนายภระบุมิชชาวดิเป็นหนึ่งในประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันเชื่อว่ามีความหวังดีส่วนความเป็นไปได้ในข้อเสนอแนะหรือเปล่าเราต้องมาดูในการบริหารจัดการทางราชการ งบประมาณ และความเหมาะสมที่จะถูกจับออกมา ไม่ได้คิดอะไร ยินดีรับฟังเสมอ” นายภระบุมิชชาวดิกล่าว

ไม่บันทึกใจ ไม่รำคาญที่จะตอบ

เมื่อถามว่านายภระบุมิชชาวดิคิดจะขจัดคำนี้หรือไม่

ที่ดูมอว่ามีนายภระบุมิชชาวดิ 2 คน นายเศรษฐา กล่าวว่า “โอ๊ย ผมไม่มีความคิดจะขจัดหรอก จะมี 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ มันไม่ได้เป็นคอร์รัปชัน หรือไร้ประสิทธิภาพในการทำงานที่มันต้องขจัด แต่ข้อวิจารณ์นี้ประเทศเราเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดได้ อยู่ภายใต้กฎหมาย

ฉะนั้นถ้าอยากพูดแสดงว่าเป็นข้อที่พี่น้องประชาชนสนใจหน้าที่ตนก็ต้องตอบ ต้องบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเท่านั้นเอง ไม่ได้คิดอะไรเลยสักนิดเดียว ไม่ได้เป็นการบันทึกใจเลย ไม่ได้รำคาญที่จะตอบด้วย ฟุ้งนี้ถามอีกผมก็ตอบอีก ไม่ได้ว่าอะไรเลย” เมื่อถามว่าดูเหมือนนายภระบุมิชชาวดิจะตอบเก่งมากขึ้น นายเศรษฐาหัวเราะ พร้อมย้ำว่า ไม่ได้ตอบเก่งมากขึ้น มันออกจากใจ มันคือความจริง ไม่รู้จะตอบยังไง ของพรรคนี้ท่านถามอย่างไรก็ตอบเหมือนเดิมทุกอย่าง การวิจารณ์เป็นธรรมดาทั้งเชิงบวกเชิงลบ สิ่งที่ดีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไข

ถ้ามัวอำนาจตัดสินใจเต็มที่ตาม รธน.

เมื่อถามว่าแต่การวิจารณ์มองไปถึงอำนาจการตัดสินใจด้วย ยังยืนยันหรือไม่ว่าอำนาจยังอยู่ที่ตัวนายภระบุมิชชาวดิ นายเศรษฐา กล่าวว่าด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า “ยืนยันครับผม นายเศรษฐา ทวีสิน คือนายภระบุมิชชาวดิ และมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญของ

ราชอาณาจักรไทย” เมื่อถามว่าช่วงสงกรานต์นายฯ จะมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ จ.เชียงใหม่กับนายทักษิณหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า ไม่ได้มา จ.เชียงใหม่ ช่วงนั้นไปลงพื้นที่ จะมี จ.ราชบุรี เพชรบุรี และ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หากจะเล่นน้ำคงเล่นอยู่แล้วนั้น คงไม่มา จ.เชียงใหม่แน่นอน บอกไว้ก่อนเลยจะไปหัวหิน

ยังไม่ประกาศเชียงใหม่พื้นที่ภัยพิบัติ

เมื่อถามถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เคยระบุปลายเดือน มี.ค.และต้นเดือน เม.ย.ค่าฝุ่นละอองจะเพิ่มมากขึ้น นายฯตอบว่า ปลายเดือน มี.ค.จะเป็นช่วงพิกเราไม่ย่ำคือ เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอนุมัติงบกลางให้ประชาชนมาช่วยกันดูแลทรัพยากรของชาติร่วมกัน เมื่อถามว่านายฯ ล้มเจริณรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลฝากนายฯตามผวจ.เชียงใหม่ว่าทำไมไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะงบบหรือไม่ และอยากให้เห็นกำลังคนช่วยดับไฟป่า นายฯกล่าวว่า บขเรามีให้อยู่แล้ว ทุกวันนี้ทำอยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่าไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติใช่หรือไม่ นายฯกล่าวว่า ยัง รัฐบาลให้งบกลางมากกว่าที่ออกงบฉุกเฉินอีก เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลออกให้และประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรฯ มาทำฝนเทียม ช่วยทำตลอด ยุทธโธปกรณ์ เฮลิคอปเตอร์จากหลายหน่วยงานมาอยู่ที่นี้ เพื่อสูบน้ำไปดับไฟป่า ฝนหลวงบินขึ้นทำภารกิจทุกวัน เชื่อว่าจะควบคุมฝุ่น PM 2.5 ได้ แต่ขึ้นอยู่กับความลาดหวังด้วยเหมือนกัน ไม่ได้บอกว่าอากาศ จ.เชียงใหม่ดี แต่เลวร้ายน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะบางพื้นที่และบางพื้นที่ที่มีจุดออกสปอตน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 2 ใน 3 แต่ยังคงอยู่ดี ต้องทำงานกันต่อไป กำลังคนดับไฟป่าวางไว้ 1 หมื่นคน ต้องบริหารจัดการบุคลากรให้ดี

☆ มีต่อหน้า 7

ชาวดีฟอร์มูล่าอี ☆ ต่อจากหน้า 6 ผลดีมากกว่าผลเสียหวั่นกระทบ นทท.

เมื่อเวลา 14.17 น. นายเศรษฐาได้ทวีตข้อความผ่าน X ว่า จากกรณีมีคำถามมาถึงว่า ทำไมจึงไม่ประกาศให้ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ฉุกเฉินในขณะที่ค่าฝุ่นสูง ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเกรงว่าหากประกาศจะส่งผลกระทบต่อมากกว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือจะกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวหลังจากผลกระทบโควิด-19 เพราะนักท่องเที่ยวที่ซื้อประกันมาจากบ้านเขา หากเข้ามา

ท่องเที่ยวในเขตภัยพิบัติหรือพื้นที่ฉุกเฉิน ประกันจะไม่คุ้มครองทันทีแน่นอน จ.เชียงใหม่ จะเสียหายนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาวเราเป็นห่วงกันตรงนี้ ส่วนงบกลางที่รัฐบาลจัดสรรไปที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ขออย่าว่าเป็นการจัดสรรงบตรงถึงมืออาสาสมัครที่อาสาเข้ามาดูแลเฝ้าระวังไฟป่าเป็นครั้งแรกที่จัดสรรงบฯลักษณะนี้ เพราะต้องการจ้างคนในพื้นที่มาดูแลรักษาพื้นที่ตามโจทย์ของพื้นที่และงบฯที่ให้ไปมีมากกว่างบฯฉุกเฉินด้วย วิถีบริหารจัดการเรื่องฝุ่นมีหลายวิธีรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ แต่รัฐบาลต้องตัดสินใจ

เลือกทางที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องทำมาหากินด้วยครับ”

“พระลำพูน” ให้พรอยู่ครบวาระ 4 ปี

ต่อมาเวลา 14.20 น. นายฯเดินทางมายังบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พร้อมนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เพื่อพบปะประชาชน เยี่ยมชมบูธสินค้าซอฟต์แวร์ สิ้นค้าเกษตรผ่านสื่อสายจิวน้อย ซอฟต์แวร์เวอร์ จ.ลำพูน รับมอบภาพวาดเหมือนนายฯจากศิษย์ธรรมชาติดโดยนายฯได้สักการะองค์พระประธานบนอุโบสถวัดดอนหลวง พร้อมกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดดอนหลวง เจ้าอาวาสได้สะท้อนปัญหาไฟป่าริมทางและการปรับปรุงถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว นายฯได้มอบหมาย สส.ลำพูน เสนอเรื่องเข้า ครม.ก่อนที่เจ้าอาวาสได้มอบแทนพิมพ์พระรอดลำพูน พร้อมกล่าวกระชับนายฯว่า “ของจริงไม่มีแล้ว หากมีคงขายไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร ขอให้หายกษอยู่บริหารประเทศครบ 4 ปี” จากนั้นพระสงฆ์นำสายสิญจน์ผูกข้อมือพร้อมทำพิธีปิดป่าทุกข์โศก โรคภัยให้ก่อนมอบพระคริสตัล รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้นายฯ และนายก อบต.ลำพูน มอบพระเชียงแสนสิงห์ 3 หน้าตัก 15 นิ้วทำจากไม้ศรีมหาโพธิ์ ขณะที่กลุ่มเกษตรกรสภาอาชีพเกษตรกร (สอภ.) ถือป้ายข้อความว่า “พ.ร.บ. ลำไยคือ หัวใจของเกษตรกรการแก้ปัญหาลำไยต้องจบในรัฐบาลนี้” พร้อมยื่นหนังสือให้นายฯก่อนกล่าวว่า “ขอให้ยุบไปนานๆเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกร”

ฝากการบ้านพาณิชย์ขยายตลาดลำไย

นายฯกล่าวกับประชาชนว่า วันนี้มาเป็นรัฐบาลได้ 6 เดือนกว่า ดีใจที่ได้มาเยือน จ.ลำพูน ฟัง ผวจ.ลำพูน รายงานมีเรื่องดีๆหลายเรื่อง เช่น ลำไย พืชเศรษฐกิจสำคัญสุดของ จ.ลำพูน หากผลิตผล

ออกมาดีมีตลาดชัดเจน รายได้พี่น้องประชาชนจะสูงขึ้น รัฐบาลนี้ โดยสส.ลำพูนได้ผลักดันยุทธศาสตร์ลำไยเข้าสู่สภาแล้วอยู่ในช่วงดำเนินการ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ชิมมะม่วงรสชาติดีจะฝากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดตลาดต่างประเทศด้วย เชื่อว่าการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย และภาคเหนืออีกหลายจังหวัดรวมตัวกันจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ส่วนการขยายสนามบินลำนา ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ เชื่อว่าการเดินทางจาก จ.เชียงใหม่ มา จ.ลำพูนจะใช้เวลาไม่นาน ดีใจที่ได้ใส่เสื้อผ้าฝ้าย จ.ลำพูน เดินทางไปต่างประเทศพยายามผลักดันสินค้าไทยจากทุกภูมิภาคจากทุกจังหวัดไป

ใส่เสื้อผ้าขาม้าชมงาน “อภัยไทยฯ”

ต่อมาเวลา 16.00 น. นายฯไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล festival เชียงใหม่สวมเสื้อผ้าขาม้า เยี่ยมชมงาน “อภัยไทย เสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชน” ของกลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือนำร่องจำหน่ายผ้าขาม้าจากชุมชน ต่อยอดและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ด้วยการรับซื้อสินค้าไทยจากชุมชนนำมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาม้าเครื่องจักสานจากกระจูดและผ้าคราม เบื้องต้นมีการรับซื้อผ้าขาม้าจาก 6 ชุมชนทั่วประเทศ โดยนายฯเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผ้าขาม้าด้วยความสนใจ พร้อมกล่าวชื่นชมกลุ่มเซ็นทรัลที่จัดผลิตภัณฑ์จากผ้าขาม้าวางจำหน่ายอยู่ในโซนด้านหน้าห้าง ท่ามกลางประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าต่างเข้ามาขอถ่ายภาพร่วมกับนายฯอย่างลึกลับ

ขอใจเย็นรอเงินดิจิทัลได้แน่

จากนั้นนายฯไปที่คลองแม่ข่าต.หายยาอ.เมืองเชียงใหม่ ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับสินค้าซอฟต์แวร์ เป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินของนักท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ พื้นที่ที่นายฯเดินทางมาถึงมีมวลชนเสื้อแดงเชียงใหม่ มารวมอบดอกไม้ต้อนรับ พร้อมตะโกนว่านายฯ เศรษฐา เพื่อไทยรักนายฯ นายฯสู้ๆ จากนั้นนายฯเยี่ยมชม 2 ช้างทางแะหักทนายนักท่องเที่ยวและระหว่างนายฯเดินหักทนายประชาชน มีชาวบ้านถามนายฯว่าเหนื่อยหรือไม่ นายฯตอบว่า “ไม่เหนื่อยครับ” และมีประชาชนที่อยู่ชั้น 2 ของบ้านตะโกนถามนายฯว่าเงินเหมีบาท ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะได้หรือไม่ นายฯยืนยันว่า “ได้ครับ

"ได้ครับ ใจเย็นๆ คอยก่อน" รวมถึงมีพ่อค้าแม่ค้าสูงวัยมารอผูกผ้าขาวม้าลายสีฟ้าคาดชมพูให้นายกฯ และนายกฯ ได้อุ้มหนูน้อยกวางกลายข้าง 5 ตัว ทั้งนี้จุดดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายทักษิณ และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พท. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้เดินทางมาเช่นกัน

ซ้อมปั่นจักรยานก่อนเปิดงานบั้งไฟ

ก่อนหน้านี้นี้ เมื่อเวลา 12.05 น. ที่โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ นายเศรษฐาได้ทดลองรถจักรยานที่จะนำไปร่วมปั่นในที่นี้เปิดโครงการพัฒนาบั้งไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบฯ วันที่ 23 มี.ค. ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข สนามปั่นจักรยานรอบบั้งไฟ จ.พิจิตร พร้อมเปิดเผยว่า พิธีดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเปิดโครงการฯ ส่วนตนจะร่วมปั่นด้วยเป็นระยะทาง 10.4 กิโลเมตร รถจักรยานที่ใช้สีต่างทรงสตรีไบค์ปรับได้ 12 เกียร์ สมัยก่อนรถจักรยานที่ตนใช้ปั่นเมื่อ 10-20 ปีก่อนมีเพียง 8 เกียร์เท่านั้น กระทั่งเวลา 17.45 น. นายกฯ เดินทางมายังอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เพื่อซ้อมปั่นจักรยาน

บอกถ้าไม่มีขึ้นเขาสบายๆ

ต่อมานายกฯ ในชุดเสื้อโปโลสีเหลืองกางเกงวอร์มสีกรมท่าพร้อมสวมอุปกรณ์สำหรับปั่นจักรยานเสื้อภูเขา เปิดเผยภายหลังซ้อมปั่นจักรยานว่าสบายคงไม่ต้องซ้อมแล้ว หากไม่มีขึ้นเขาสบายๆ และเริ่มคุ้นกับจักรยานคันนี้แล้ว คิดว่าถ้า 10 กิโลเมตรก็โอเค ถ้าไม่มีขึ้นเขาเยอะ วันนี้อยู่ที่ไปเกือบ 5 กิโลเมตรส่วนเส้นทางปั่นจริงไม่แน่ใจว่าจะเป็นเส้นทางปกติหรือไม่ เมื่อกลับกทม.แล้วคงไม่ได้ไปซ้อมปั่นจักรยานที่ไหนเพราะไม่มีเวลาแล้วคงจะไปเตะฟุตบอลเอาแรงแทน เมื่อ 20 ปีที่แล้วขี่จักรยานบ่อยมากขี่ทุกเย็นเลย แต่เทคโนโลยีจักรยานมันเปลี่ยนไปเยอะ มีแค่ 7 จานเปลี่ยนไปเป็น 9 หรือ 12 จานก็ไม่ว่า ทำให้เวลาปั่นขึ้นเขาเบามาก

"ธรรมนัส" ยัน โควตาพขร. ไม่เปลี่ยน

ที่สภกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด จ.พะเยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไปร่วมรับประทานอาหารกับนายกทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่กรีนวัลเลย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มองว่าจะเป็นการหวนกลับมาพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าเรื่องพรรคการเมืองยังอีกนาน

ก็เป็นการร่วม มีรัฐมนตรีไปหลายท่าน ตนอยู่ในพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.เชียงใหม่ นายกฯ ขวานไปก็ ☆ มีต่อหน้า 9

ชาวดีฟอร์มูล่าอี ☆ ต่อจากหน้า 7

เลยไปเมื่อตามถึงกรณีกระแสข่าวปรับ ครม.ที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงเกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า การปรับ ครม.เป็นเรื่องของนายกฯ และโควตากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อถามว่าการปรับ ครม.ในรอบนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะกลับมาหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า "ไม่ครับ ในส่วนของพลังประชารัฐไม่มีเปลี่ยนแปลง"

"ครุमानิตย์" จะ "ทิม" นักมายากล

นายครุमानิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ พรรค พท. กล่าวถึงการเดินทางมาเชียงใหม่ของนายพิชา ลัมเจริญรัตน์ สส.แบบบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าวัดพลังกับนายกทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ว่า นายพิชาเป็นคนไม่ปกคิอยู่แล้ว เป็นนักมายากลที่ทำได้ และแสดงได้ทุกเรื่องผลที่ได้เป็นแบบไหนเขาไม่ได้ประเมินแต่อะไรที่เป็นโอกาสเขาไม่ซีเรียสไม่ได้ประเมินถึงมารยาท ความเหมาะสมควร สังเกตได้จากพฤติกรรมที่ผ่านมาหลายเรื่องทำอะไรก็ได้ที่บอกเข้ามา จ.เชียงใหม่เพื่อประชาชน ไม่ได้คิดเรื่องคะแนนเสียง ประเทศไทยมี 76 จังหวัด ถ้าดูเรื่องมารยาทไปวันหลังก็ได้ แต่การเมืองมันต้องคำนึงถึงมารยาทประเทศนี้ทุกคนมีสิทธิไปไหนก็ได้แต่มารยาททางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้คนมองเลยไปถึงเรื่องวุฒิกวาระยังเสียดาย 1 คะแนนที่ยกมือให้ นายพิชาเป็นนายกฯ ในการโหวตนายกฯ ครั้งแรก ต้องใช้เวลาศึกษามารยาททางการเมืองอีกนาน เป้าหมายการเป็นนายกฯ ต้องมีวุฒิกวาระมากกว่านี้ ทั้งนี้เห็นนายกทักษิณ ชินวัตร กลับไปเยี่ยมบ้านที่ จ.เชียงใหม่ร่างกายเริ่มฟื้นตัว จากนั้นจะสอบถาม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค ว่าท่านจะพร้อมให้เข้าพบหรือไม่

เน่งจัดอีเวนต์ต้องมีวุฒิกวาระ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. กล่าวถึงกรณีนายพิชาลงพื้นที่ดับ ไฟป่าเชียงใหม่ วันเดียวกับที่นายกฯ และนายกทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ อยู่เชียงใหม่ว่า คงไม่ใช่ปัญหาหากจะมีใครอาสาช่วยรัฐบาลทำงาน เพื่อแก้ปัญหาให้

ประชาชน แต่การลงพื้นที่เพื่อเทียบฟอร์มวัดพลังหวังประชันขันแข่งเน้นประโยชน์ทางการเมืองก่อนประโยชน์ประชาชนเหมาะสมหรือไม่ สังคมตัดสินได้ รัฐบาลยืนยันตลอดว่าไม่เคยละเลยปัญหาไฟป่าและปัญหา PM 2.5 จ.เชียงใหม่ ทำงานคู่ขนานกับสภาที่ได้ตั้งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด หากจริงใจเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ได้ ไม่มีข้อจำกัด การจัดอีเวนต์ดับไฟป่าแบบไฟไหม้ฟางวูบวามมาแล้วหายไปประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ถ้าหวังจะมาล่าแสงเหนือที่ จ.เชียงใหม่เจ้าของอีเวนต์คงต้องประเมินว่าคุ้มเสียหรือไม่ การจัดอีเวนต์ควรต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้หรือไม่

จุดพลยุบพรรคชื่อ สส.ใครได้ประโยชน์

นายอนุสรณ์กล่าวอีกว่า ส่วนกรณี น.ส. พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ประเมินว่าพรรค ก.ก.จะถูกยุบแน่นอน 90% ทำไม่ถึงมันใจทั้งที่ยังพอมีเวลาสูดดี น่าสังเกตว่ากลายเป็นความพยายามของคนจากพรรค ก.ก.และคณะก้าวหน้าเองที่ช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในธงว่าจะถูกยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ ไม่แนใจมีเป้าประสงค์อย่างไร สอดรับกับการเคลื่อนไหวเดินสายพบมวลชน จัดลงพื้นที่ตั้งชื่อนี้หรือไม่กระแสข่าวทุ่มซื้อตัว สส. พรรค ก.ก.ถ้าถูกยุบ ใครจุดกระแส แล้วใครได้รับประโยชน์สูงสุด เท่าที่คุยกับ สส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่น่าจะมีพรรคใดไปทุ่มซื้อตัว สส.ก้าวไกล ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกมา พรรคร่วมรัฐบาลมีเสียง สส.สนับสนุนมากถึง 315 เสียงไม่มีความจำเป็นต้องไปทุ่มซื้อตัว สส.เพิ่ม

โทษฯ รบ.ขอหลักฐานเงินทอนไฟป่า

นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงกรณีมีคลิป Live การดับไฟป่าของพรรค ก.ก.กับมูลนิธิกระเจา ช่วงหนึ่งนายสมบัติ บุญงามอนงค์ พุดคุยกับนายพิชา ลัมเจริญรัตน์ ว่า "ที่ผวจ.ไม่กล้าประกาศภัยพิบัติเพราะไม่มีงบฯเหลือแล้ว เพราะเป็นงบทดลองจ่ายให้บริษัทที่รออยู่แล้ว งบจังหวัดเป็นเงินทอน ดังนั้นพอเกิดภัยพิบัติจริงเลย "ไม่มีงบเหลือแล้ว" ว่า รัฐบาลได้สั่งตรวจสอบกรณีดังกล่าว 2 ประเด็นว่าเป็นงบทดลองจ่ายเรื่องอะไรทำไมต้องจ่าย จ่ายให้บริษัทอะไร เป็นเงินเท่าไร บริษัทอะไรอยู่และที่ว่างจังหวัดเป็นเงินทอนค่าอะไรทอนให้ใครอย่างไร ยอดเงินทอนทั้งหมดเท่าไร ขอความกรุณานายสมบัติได้โปรดให้ข้อมูลรายละเอียด

ตามประเด็นข้อสงสัยข้างต้นพร้อมส่งมอบหลักฐานตามคำกล่าวหา หากมีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงรัฐบาลจะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย ขอขอบคุณประชาชนทุกฝ่ายที่ได้แจ้งเบาะแสที่น่าสงสัยมายังรัฐบาล ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสบายใจเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล

ไว้อย่างกล่าวหากันลอยๆ

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการแชร์บทสนทนาผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่า บงกชไฟป่า เป็นบงกชที่จองไว้แล้วตั้งแต่ไม่มีภัยพิบัติ ไม่ทราบถึงเจตนาผู้พูดมีหลักฐานยืนยันหรือไม่เพราะก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่เกี่ยวข้องขอให้ส่งหลักฐานมาให้รัฐบาลทันทีอย่าหลอกลวงแบบนี้ รัฐบาลเข้าใจสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่ต้องควบคู่กับความรับผิดชอบในคำพูดตัวเองด้วย รัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจหากมีหลักฐานยืนยันตัวผู้กระทำความผิดขอให้ส่งมาให้โดยหรือจะให้เห็นทางไปพบที่ใดก็ได้ และจะนำรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดดังกล่าวทันที

“พิธา” ดึงแก้ปัญหาเก่าไม่ถูกที่ค้น

ขณะที่เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ จ.เชียงใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ก.น. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายภคชัชแจงการแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ว่าเข้าใจข้อจำกัดทางกฎหมายและงบกลางเข้าใจว่าทำไมผมถึงไม่ประกาศเป็นพื้นที่ฉุกเฉิน ต้องฝากนายภคชัชแจงว่าทำไมผมถึงไม่ประกาศทั้งที่รุนแรงระดับโลกเป็น KPI ของผมหรือไม่ ที่บอกว่าประกาศเขตฉุกเฉินแล้ว ผมไม่กล้าที่จะใช้หรือเปล่า ขอจบตรงนี้ว่าข้าราชการที่ร่วมถึงสิ่งที่คุณเล่าให้ฟังว่าผมที่อยู่แถวนี้ทำงานถึงสามทุ่มสี่ทุ่ม ช่วยกันทำให้ไฟป่าดับแต่มันเผาไม่ถูกที่ค้น อย่างน้อยถ้ายังแก้ไม่ได้ต้องมาได้ว่าตอนนี้ทำอะไร เดือนหน้าทำอะไร ปีหน้าทำอะไร รับรองได้จะผ่อนหนักเป็นเบา

ชกข้ามรุ่นสอนมวย สก. “นายใหญ่”

นายพิธายังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ว่า วิกฤติประเทศไทยตอนนี้หนักกว่าวิกฤติต้มยำกุ้ง เมื่อปี 2540 จะเป็นตัวเร่งให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเร็วขึ้นหรือไม่ คำว่าเศรษฐกิจไม่มีมิติหลายระดับ ตั้งแต่เศรษฐกิจเข้ม จนถึงเศรษฐกิจแบบวิกฤติ เช่น เหตุการณ์

ต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤติโควิดมีนิยามในระดับสากลอยู่ เพราะเกี่ยวข้องกับทั่วโลกอยู่แล้วแล้วจะมีนิยามออกมาว่าวิกฤติไหน GDP ต้องถอยเท่าไร งบรายจ่ายต้องหายไปหรือค่าเงินต้องหายไปเท่าไร ข้อมูลเหล่านี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเล่าให้ฟังแล้ว ตอนนี้เศรษฐกิจไม่จริง โศกข้างจริง ซึมและการฟื้นฟูหลังผ่านสถานการณ์โควิดยังช้าและแย่มากเป็นอันดับท้ายๆของโลก เป็นปัญหาโครงสร้างทั้งหมด ไม่ใช่ว่าวิกฤติแล้วเศรษฐกิจหายไป 20% หรือตลาดหุ้นหายไปกี่ครั้งเหมือนวิกฤติต้มยำกุ้งหรือค่าเงินบาทปรับเป็น 50 บาท จาก 25 บาท ตอนนี้สถานการณ์ไม่เหมือนกันแล้ว พอสถานการณ์ไม่เหมือนกันเราเดินไปบอกว่าเป็นเหมือนกัน เราจ่ายยาคิดทันที คุณจะจ่ายยาคิดเพราะวินิจฉัยอาการผิด ตอนนี้เศรษฐกิจมันซึมแล้วซึมมานานเป็นปีและซึมมาเป็น 10 ปีแต่ปัญหาโครงสร้างส่งออกยังเหมือนเดิมภาคการผลิตยังเหมือนเดิม

☆ มีต่อหน้า 12

ข่าวดีฟอร์มูล่าอี ☆ ต่อจากหน้า 9 อย่าใช้เข็มทิศผิด ใช้น้ำหยดที่เถลยจีน

นายพิธา กล่าวต่อว่า ปีนี้งบประมาณค่าจ้าง แต่ยังไม่รู้ลึกว่าเมื่อจบผ่านแล้วภาครัฐตั้งใจจะอัดโครงการที่เป็นประโยชน์ออกไปจริงๆ ไม่ใช่แค่สัมมนาหรือซื้อผ้าผืนอัดฉีดลงทุนในโครงสร้างเข้าไปจะทำให้ GDP โตขึ้น แต่สำคัญที่สุดที่อยากชวนรัฐบาลหรือนายทักษิณด้วยเวลาวัดเศรษฐกิจถ้าคุณวัดผิดจะเป็นเข็มทิศที่ผิด ถ้าคุณไปวัดแล้ว GDP ว่าโตเท่าไร ไม่ได้วัดความเหลื่อมล้ำ อยากขอให้ลองหาตัววัดเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น การเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรรีหรือการวัดความร่ำรวยของประชาชน (GDP per capita) ไม่ได้ดูแค่ระดับประเทศแต่ดูระดับจังหวัดจะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่การบริหารเศรษฐกิจแบบน้ำหยดอย่างที่เถลยจีนแต่บริหารเศรษฐกิจแบบฐานรากที่มาจากทำให้เศรษฐกิจเติบโตและทำเทียมตอนนี้ต้องลงรายละเอียดที่เปราะบาง โดยเฉพาะภาค SME แต่สำคัญที่สุดคือต้องมี Road Map จะทำอะไร เมื่อไหร่ แต่ขณะนี้ถ้าไม่มีอะไรนอกจากดิจิทัลวอลเล็ตมันเสียกันเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาภาพใหญ่กลายเป็นได้ทันไปได้ทันมา ไม่สามารถจะแนะนำอะไรไปได้มากกว่าที่ทำได้ แต่ถ้ามีแผนชัดเจนน่าจะทำได้

ทวงใหม่ไลน์แก้ฝุ่น ดึงบฯทศกว่าจะใช้

นายพิธา กล่าวอีกว่า อยากสอบถามนายภคชัชไฟป่าใหม่ไลน์แก้ปัญหามลพิษ โดยเฉพาะภาคเหนือสัปดาห์นี้

คิดว่าต้องแก้อะไร เดือนหน้าจะเป็นเดือนที่ค่าฝุ่นสูงที่สุดจะแก้ยังไง ปีหน้าจะแก้ยังไง ถ้าไม่มีใหม่ไลน์มาทำให้ไม่รัฐะฝากอย่างไร ไม่มีการบูรณาการกันทุกคนขยับไม่ถูก ขอฝากดูค่าไฟนายภคชัชตอนนี้สายเกินป้องกันแล้ว คงต้องไปดูว่าสิ่งสำคัญที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ เช่น หน้ากาก N95 เครื่องฟอกอากาศราคาถูกที่ชาวบ้านเข้าถึงได้ โดยไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อถามว่านายภคชัชและโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าใช้งบกลางแก้ไขปัญหามาแล้ว เป็นมติ ครม. ออกมา นายพิธา กล่าวว่า พ.ร.บ.การเกิดภัยพิบัติก็ไม่ต้องมี เป็นดุลพินิจว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ แล้วความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ปกติกับสถานการณ์ฉุกเฉินแตกต่างกัน สถานการณ์ก็ไม่คลี่คลายลง งบ

กลามมี 2 แบบ อย่างของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายฯ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจว่ามีการผ่านบฯร้อยกว่าล้านบาท เมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย แต่มันสายเกินไปแล้วกว่าจะเบิกจ่าย กว่าเอาไปใช้ ไม่ทราบว่าได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ กับอีกก้อนหนึ่งที่เป็นงบกลางของภัยพิบัติโดยเฉพาะให้ผมเข้ามาใช้ได้เชื่อว่าเข้าถึงได้ แต่ที่น้องที่อยู่สถานเด็กเล็กเชียงใหม่เข้าไม่ถึง

โด้ลงพื้นที่ทำหน้าที่ สส.ดูของจริง

เมื่อถามว่าการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. โฆษก รัฐบาลตอบได้ว่าเป็นการรบกวนคนหน้างาน หรือมีการใช้คำว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำ นายพิธา ระบุว่า 10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น ในหน้าที่ สส.มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ฉะนั้นที่มาดับไฟมีส่วนช่วยทำให้ทำงานได้ดีขึ้น “ผมเป็นอดีตประธาน กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาคนแรกของพรรคอนาคตใหม่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานกรมป่าไม้เข้ามาหาผมและอธิบายถึงสถานการณ์ให้ฟังเวลาพิจารณาบฯครั้งหนึ่งอธิบายเรื่องไฟป่าเข้าใจแต่พอเวลาฟังกับการที่ลงพื้นที่ มีข้อร้องเรียนสะเทือนใจมาโดนแขนเสื้อ ต้องเอาอุปกรณ์ตัดแปลงมาจากยาฆ่าแมลงผมพ่นไปแล้วคิดว่ามาฆ่าแมลงแต่จริงๆไม่ใช่ แต่มันต้องสเปรย์น้อยๆต้องประหยัด น้ำมากขึ้น เป็นสิ่งที่ฟังอธิบดีเป็น 10 ครั้งไม่เข้าใจเป็นอะไรที่ต้องเห็นหน้างานด้วยตัวเอง รบกวนเวลาน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด เวลาเหยี่ยวโฉบมาของบฯจะใจเขาใจเรามากขึ้น สิ่งที่ทำอาจกะกะเล็กน้อย แต่เชื่อว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะได้รับกลับไปคุ้มค่าแน่นอน”

“รามศ” อัดประเทศไทยไม่ใช่ บ.ทักษิณ

นายรามศ รัตน์เชวง โฆษกพรรค ปชป. กล่าวถึงคำสัมภาษณ์นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงการตั้งข้อสงสัยว่าป่วยจริงหรือไม่เป็นเรื่องดราม่า ไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่ว่า ที่บอกว่าไม่ชอบหน้าต่างคนต่างอยู่ คงไม่ใช่หรอก ถ้าต่างคนต่างเห็นด้วยกับความไม่ถูกต้องเห็นด้วยการไม่เคารพหลักกฎหมาย แล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร ต้องตรวจสอบทั้งเชิงตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่ใช่บริษัของนายทักษิณ อย่างมุ่งเห็นแต่อำนาจ ถ้าการเลือกตั้งเพื่อหวังแต่เพียงอำนาจ มีเสียงข้างมาก แล้วจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ ไม่ใช่ประชาธิปไตย นายทักษิณคงไม่ต้องกังวลอะไร คนที่ต้องตอบคำถามถูกตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายทักษิณที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้วสุดท้ายรัฐบาลนี้ความรับผิดชอบไม่ได้ ถ้าคิดว่ามีอำนาจในประเทศนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ทำทุกอย่างไปให้สุด ไม่ต้องคิดว่าหลักการความถูกต้องเป็นอย่างไร